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รวมข่าว กกต. 
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          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 กันยายน 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที่ เรื่อง 
1 73/2564 กกต.  ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Democracy & Election 

: Key Ingredient for a Successful Community” 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  พ . ต . อ . จ รุ ง วิ ท ย์  ภุ ม ม า  ล ธ . ก ก ต .  เ ปิ ด เ ผ ย ถึ ง ก ร ณี

กระทรวงมหาดไทยจะน าเสนอเรื่องแก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 
7 ก.ย. 64 พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งเมืองพัทยา 
ว่า ที่ผ่านมามีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด ซึ่ง กกต. 
มีหน้าที่ก ากับดูแล และออกกฎหมาย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดย กกต. ด าเนินการไปเรียบร้อยหมดแล้ว 
 ขณะนี้ฝ่าย กกต. พร้อมส าหรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
และเคยหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว ส่วนจะเคาะวันเลือกตั้ง
เป็นวันไหนบ้าง คงต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในวันที่ 7 ก.ย. 64 
ตนจะเข้าไปชี้แจงและร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีด้วย 

11 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ชงรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง อบต. จาก พ.ย.64 ไป ก.พ.65 สมาคมองค์กร

บริหารท้องถิ่นฯ หวั่นท าโควิดระบาดระลอกใหม่ 
12 

2 ผู้จัดการออนไลน์ “ผู้บริหารท้องถิ่น” วอนเลื่อนเลือกตั้ง เฉพาะ “อบต.” ไปต้นปี 
อ้างโควิด/รายได้หด/ว่าที่ผู้สมัครแห่น าญาติเข้าพ้ืนที่ แม้ “มท.” จ่อชง 
ครม.ตัดสิน 7 ก.ย. 

14 

3 สยามรัฐออนไลน์ ส.องค์กรท้องถิ่น เบรกเลือก อบต. 16 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “จุรินทร์” เผย ปชป. ส่งผู้สมคัรครบเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. 17 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จุรินทร์' ยันคนกรุงไม่ยี้ 'ชื่อ' ผู้สมัครลงชิงผู้ว่าฯ กทม. 18 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'กล้า' เปิดเคมเปญรวมพลผู้กล้า รับสมัครลงผู้สนใจลงเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ก. 20 
7 มติชนออนไลน์ ‘ชัยธวัช’ เผย ‘ก้าวไกล’ รอเปิดตัว ‘ผู้ว่าฯกทม.’ หยั่งเชิง มติ ครม. 

เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 
21 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ไพบูลย์' มั่นใจโหวต 'แก้ รธน.' วาระ 3 ผ่านฉลุยก่อนน าทูลเกล้าฯ 
หากไร้คนยื่นตีความ 

22 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา' ชงท าประชามติถาม ปชช. ร่าง รธน.ฉบับใหม่แก้ปัญหา ปท. 23 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ โหวตบัตรสองใบศุกร์นี้เสียงแตก! 'บิ๊กเยิ้ม' รับหวั่นเกิดเผด็จการรัฐสภา 24 
11 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กเยิ้ม” ไม่เห็นด้วย แก้ รธน. ด้าน “เสธอู้” ชี้ระบบเลือกตั้งใบเดียว

เป็นปัญหา 
26 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป.นัด รมต.-ส.ส. 7 ก.ย. ถกแก้ รธน.-ไม่หวั่นถูกร้องศาล
รัฐธรรมนูญ 

28 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ค านูณ' ตั้งค าถาม '2 พรรคใหญ่' ปรองดองกินรวบประเทศ ก่อนโหวต
วาระสาม 'แก้ รธน.' 

29 

14 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “จุรินทร์” ย้ ายังไม่ได้รับสัญญาณปรับ ครม. 30 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ “มาดามเดียร์” ยอมรับ พปชร. จะไม่เหมือนเดิม 4ช. จะถูกทุบหรือไม่

อยู่ที่ “บิ๊กตู”่ 
31 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ทนายบิลลี่' แจงสัมพันธ์ส่วนตัวงดออกเสียง 'ศักดิ์สยาม' รับจ่อ 
แยกทาง 'ก้าวไกล' 

33 

17 InnNews ออนไลน์ ก้าวไกลเตรียมใบลาออกให้ ส.ส. สวนมติพรรคแล้ว 35 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับตาอาฟเตอร์ช็อกศึกซักฟอก! เช็กบิลกบฏ พปชร. 36 
19 มติชนออนไลน์ ‘ชูวิทย์ เพื่อไทย’ ยัน ไม่ใช่งูเห่า แนะ ใช้วิธียกมือนับง่าย สะอาด 

โกงยากสุด 
37 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รองโฆษก ปชป. ชี้คนรู้ทัน ‘เต้น’ อ้างม็อบต่อรองการเมือง-แนะตั้ง
พรรคสู้ดีกว่า 

38 

21 แนวหน้าออนไลน์ ‘พิชัย’ โหนซักฟอกตอก ‘บิ๊กตู่’ ท าไทยย้อนยุค 30 ปี เตือนรีบหาทาง
ลงก่อนเละกว่านี้ 

40 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ “ประยุทธ์” ชนะ แต่แพ้ จับตาล้างไพ่ ปรับครม.-ยุบสภา 42 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แผนหยุด 'ประยุทธ์' ล่ม ลุ้นต่อ เขี่ย '3 ป.' พ้นการเมือง ? 44 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ อาฟเตอร์ช็อคการเมืองหลังซักฟอก ปรับ ครม.-ปรับโครงสร้าง พปชร. 

ตอบแทน “4 ส.” 
46 

4 ผู้จัดการออนไลน์ ดุลอ านาจสวิงกลับ บิ๊กตู่โฉมใหม่-ปรับครม.!? 47 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ สรุปสาระส าคัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลุ้นโหวตวาระ 3 วันที่ 10 ก.ย.นี้ 49 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "บัตร 2 ใบ" ดีลพรรคใหญ่ “สูตรหลบเขต” สกัดพรรคใหม่ 51 
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วันที่ 6 กันยายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ 8/2564  โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม 
ผ่านระะบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือชี้แจงรายงานการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระะบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชมุเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงรายงาน 

การปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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6 กันยายน 2564 
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-หารือ มท. แล้ว รอ ครม. เคาะวัน 
 

 
 
“กกต.” พร้อมจัด “เลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม.-อบต.-เมืองพัทยา ออกกฎหมาย-ระเบียบครบถ้วนแล้ว หารือ “มท.” 
เรียบร้อย รอ “ครม.” เคาะวัน 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .) เปิดเผยถึง
กรณีกระทรวงมหาดไทย จะน าเสนอเรื่องแก่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 ก.ย. 2564 พิจารณาเห็นสมควรให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบล , กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ว่า ที่ผ่านมามีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด เนื่องจากการ
เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ที่ ด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ คื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
ส่วน กกต. มีหน้าที่ก ากับดูแล และออกกฎหมาย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย กกต. ด าเนินการไปเรียบร้อยหมดแล้ว 
พ .ต .อ .จรุงวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่าย กกต . พร้อมส าหรับจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท และเคยหารือกับ
กระทรวงมหาดไทยมาแล้ว ส่วนจะเคาะวันเลือกตั้งเป็นวันไหนบ้าง คงต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตาม 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 142 โดยในวันที่ 7 ก.ย. 2564 ตนจะเข้า
ไปชี้แจงและร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958457  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958457
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5 กันยายน 2564 13:22 น.   
ชงรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง อบต. จาก พ.ย.64 ไป ก.พ.65 สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นฯ หว่ันท าโควิดระบาดระลอก
ใหม่ 

 
 
 ผศ.(พิเศษ)ดร. วิระศักดิ์  ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย  เปิดเผยว่า  
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ในระหว่างช่วงการทุเลา จากกรณีที่รัฐบาลมี
นโยบายงดท ากิจกรรม และงดการเดินทาง แต่เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ 
 ผศ.(พิเศษ)ดร. วิระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในข้อเท็จจริงการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันสูง ท าให้ผู้สมัครน า
ญาติพ่ีน้องกลับสู่ภูมิล าเนาเพ่ือใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งต่อแนวทางของ ศบค.และแนวทางของ
นายกรัฐมนตรีที่ได้ก าหนดไว้ และหากเกิดการเลือกตั้งตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ อาจท าให้เกิด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่มีผู้ติดเชื้อ
ระลอกที่5 และที่ส าคัญรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาสแรกไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง เพราะรายได้ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลจัดสรรเงินให้ ซึ่งชัดเจนว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร่วม 2 หมื่นล้านบาท 
 “ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย เล็งเห็นว่าการที่ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีแนวโน้มท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 6 โดยจะเกิดจากการที่
ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาเพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลควรทบทวนเพื่อชะลอการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะก าหนดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความพร้อมในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จึงขอให้ทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จากเดิมที่ก าหนดภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 ให้เลื่อน
ออกไปเป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น” นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศ
ไทย กล่าว 
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5 ก.ย. 2564 15:38    
“ผู้บริหารท้องถิ่น” วอนเลื่อนเลือกตั้ง เฉพาะ “อบต.” ไปต้นปี อ้างโควิด/รายได้หด/ว่าที่ผู้สมัครแห่น าญาติเข้า
พื้นที่ แม้ “มท.” จ่อชง ครม.ตัดสิน 7 ก.ย. 
 

 
 
สมาคมผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นหนังสือนายกฯ ทบทวนเลือกตั้งท้องถิ่น เฉพาะ “อบต.” ขอเลื่อนไปต้นปี อ้าง โควิด-งบ
ไม่พอ-รายได้หด-ผู้สมัครแห่น าญาติเข้าพื้นที่ หลังคณะท างาน มท.- กกต. จ่อชง ครม. 7 ก.ย.นี้ ไฟเขียวเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภท ด้าน “สถ.” เวียนหนังสือ ก าชับ 3 ท้องถิ่น จัดท าข้อบัญญัติงบปี 65 พ่วงค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งในสถานการณ์โควิด ให้เพียงพอ 
 วันนี้ (5 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมองค์กร
บริหารท้องถิ่นประเทศไทย (ส.อท.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้ทบทวนการเลือกตั้งนายกองค์ก าร
บริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) 
 หนังสือตอนหนึ่งอ้างว่า ข้อเสนอของคณะท างานร่วม ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
กระทรวงมหาดไทย ที่เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. ภายในเดือน พ.ย. 
2564 ในสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ที่แม้จะอยู่ในระยะที่ทุเลา ประกอบกับรัฐบาล และ ศบค.มีนโยบายงดท ากิจกรรม 
และงดการเดินทาง 
 “แต่ข้อเท็จจริง การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันที่สูง ท าให้ว่าที่ผู้สมัครน าญาติพ่ีน้องกลับสู่ภูมิล าเนาเพ่ือ
ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งกับแนวทางของ ศบค.และแนวทางของนายกฯ หากเกิดการเลือกตั้งใน พ.ย. 
นอกจากมีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่เชื้อไม่ต่างกับระลอกที่ 5 ช่วงสงกรานต์ จึงเสนอให้มีการฉีดวัคซีนก่อน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 รวมถึงทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งตามก าหนดเดิมออกไปเป็นเดือน ก.พ. 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดี
ขึ้น” 
 ส.อท. อ้างในหนังสือที่ยื่นนายกฯด้วยว่า ที่ส าคัญรายได้ของท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตร
มาสแรก ไม่เพียงพอต่อการเลือกตั้ง เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของท้องถิ่น มาจากงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลเท่านั้น 
ประกอบกับรายได้จากการจัดเก็บของ อปท.ลดลงกว่า 2 หมื่นล้าน 
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 ขณะที่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ก.ย.นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เตรียม
เสนอ ครม.พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งทั้งหมดได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ทั่วประเทศแล้วในเดือน พ.ค. 2561 
 ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชนและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ได้สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดย
เห็นชอบให้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 โดยการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ได้ประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มี.ค. 2564 
 ส่วน กกต.ได้ออกระเบียบและประกาศ พร้อมด าเนินการสรรหา กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครบทุกพ้ืนที่แล้ว และ กกต.ประกาศแต่งตั้งได้ทันที่มีการประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 ขณะที่ การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้วงของกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งจังหวัดก าชับองค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับกรณีจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000087866  
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6 กันยายน 2564 00:10 น.  
ส.องค์กรท้องถิ่น เบรกเลือก อบต. 

 
 
"นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย" ชงรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง"อบต." จากเดือน พ.ย.64 ไปเดือน ก.พ.
65 หว่ันท าโควิดระบาดระลอกใหม่ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย 
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ ในระหว่างช่วงการทุเลา  
จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายงดท ากิจกรรม และงดการเดินทาง แต่เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก าหนดให้
มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ส.อบต.) ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพ่ือเห็นชอบ 
 ผศ.(พิเศษ) ดร. วิระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในข้อเท็จจริงการเลือกตั้งท้องถิ่น มีการแข่งขันสูง ท าให้ผู้สมัครน า
ญาติพ่ีน้องกลับสู่ภูมิล าเนาเพ่ือใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งต่อแนวทางของ ศบค.และแนวทางของ
นายกรัฐมนตรีที่ได้ก าหนดไว้ และหากเกิดการเลือกตั้งตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ อาจท าให้เกิด
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ที่มีผู้ติดเชื้อ
ระลอกที่ 5 และที่ส าคัญรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาสแรกไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง เพราะรายได้ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลจัดสรรเงินให้ ซึ่งชัดเจนว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร่วม 2 หมื่นล้านบาท 
 "ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย เล็งเห็นว่าการที่ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีแนวโน้มท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 6 โดยจะเกิดจากการที่
ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาเพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลควรทบทวนเพื่อชะลอการ
เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะก าหนดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความพร้อมในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จึงขอให้ทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จากเดิมที่ก าหนดภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 ให้เลื่อน
ออกไปเป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น" นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศ
ไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/277849  
 

https://siamrath.co.th/n/277849
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210906/dddd18d93e88e53fff8c69d1e7ad285f5307a9061eba10cd7506bc3803602995.jpg?itok=rV7Slj0M
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05/09/2564 12:50 
“จุรินทร์” เผย ปชป. ส่งผู้สมัครครบเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. 
 

 
 
กทม. 5 ก.ย.- “จุรินทร์” ย้ าพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. ส่งผู้สมัครครบ ม่ันใจทวงคืนพื้นที่ ยอมรับมี ส.ส.พรรคอ่ืน
ร่วมทัพ สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ย้ าถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมาลงพ้ืนที่เปิดตัว
ผู้สมัคร สก. สข. อย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับ ส.ส. อดีต ส.ส. ส่วนผู้สมัคร ส.ส. เคาะไปแล้ว 27 เขต จาก 30 เขต  
เพ่ือเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ขณะผู้สมัคร สก. 50 เขต เคาะไปแล้วกว่า 40 เขต ชัดเจนแล้วว่า ตัวบุคคลมี
ความพร้อม 100% ซึ่งผู้สมัคร สก. สข. ได้ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วหลายเดือน ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญกับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรคมาตั้งแต่อดีต แม้บางช่วงเวลาจะได้รับความนิยมน้อยลงไป
บ้าง แต่หวังว่าในอนาคตจะสามารถฟ้ืนพรรคประชาธิปัตย์กลับมาได้ในกรุงเทพมหานครภายใต้การสนับสนุนของพ่ีน้อง
ชาวกรุงเทพ 
 ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ขอรอให้มีความชัดเจนกว่านี้ พร้อมให้ความมั่นใจว่า ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ 
กทม ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะเป็นทั้งคนรุ่นใหม่และนักบริหาร และได้พิสูจน์ ฝีมือการ
บริหารจากองค์กรอ่ืนๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังยอมรับว่า มีสมาชิกพรรคที่ไม่ใช่พรรค
ประชาธิปัตย์ รวมถึง ส.ส. พรรคอ่ืน แจ้งความจ านงค์จะมาร่วมทัพ แต่ไม่ขอระบุว่า เป็นใคร เขตจังหวัดใด หรือมากี่คน 
ซึ่งเป็นทั้งคนรุ่นใหม่ คนที่มีศักยภาพ และเป็นนักธุรกิจ มีหลายวงการที่สนใจมาร่วม .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-773703   

https://tna.mcot.net/politics-773703


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
 
05 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:54 น.       
'จุรินทร์' ยันคนกรุงไม่ยี้ 'ชื่อ' ผู้สมัครลงชิงผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
 5 ก.ย.64 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงในวันที่  7 ก.ย. นี้ ที่จะมีการเคาะเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. และพัทยา ว่า ส าหรับประชาธิปัตย์ 
ขอเรียนว่าพร้อม และมีการเตรียมการมาโดยล าดับ อย่างน้อยที่สุดประการแรก ตนเองได้ลงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับเพ่ือนอดีต ส.ส. อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. และกรรมการบริหารพรรคมาตลอด แม้แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การลงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประการที่ 2 ในเรื่องการเตรียมตัวผู้สมัคร ส าหรับ ส.ส. เดิมนั้น พรรคเตรียมไว้ส าหรับ 30 
เขต เพราะรัฐธรรมนูญยังถือว่ามี 30 เขตอยู่เพราะยังไม่มีการแก้ไข ถ้าแก้ก็ว่ากันอีกที ในส่วน 30 เขตนี้ พรรคเคาะตัว
ผู้สมัครแล้ว 27 คน ยังขาดเพียง 3 เขตเท่านั้น ส าหรับผู้สมัคร ส.ก. 50 เขต เคาะไปแล้ว 40 กว่าเขต เพราะฉะนั้นทุก
อย่างถือว่าในแง่ตัวบุคคลก็มีความพร้อม และขณะนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัคร ส.ส. ส.ก. ของพรรค ก็เดินหน้าลง
พ้ืนที่ไปแล้วหลายเดือน โดยต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 นายจุรินทร์ ระบุว่า ขอเรียนย้ าอีกรอบว่า ประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงส าคัญของประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ในอดีต แม้ว่าบางช่วง บางเวลาอาจจะได้รับคะแนน
ความนิยมลดน้อยถอยลงไปบ้าง แต่ตนเองก็ยังหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถฟ้ืนพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมาได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของพ่ีน้องชาวกรุงเทพฯ   
 ส าหรับในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีการก าหนดเบื้องต้นว่าจะมีการเลือกตั้งภายใน
วันที่ 12 ธันวาคมนี้ ได้มีการวางไทม์ไลน์เปิดตัวผู้สมัครอย่างไรบ้างหัวหน้าพรรคกล่าวว่า ยังไม่มีการวางไทม์ไลน์ แต่มีตัว
ผู้สมัครแล้ว และได้มีการเตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้เปิดตัว เหตุที่ยังไม่เปิดตัวเพราะยังไม่มีความ
แน่นอนและชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แม้จะปรากฎมีข่าวว่าจะมีการเสนอเรื่องการ
เลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสู่ ครม. เร็วๆ นี้ในปลายปีนี้ ที่จะให้มีการเลือกตั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ซึ่งก็มี อบต. เป็นต้นจะมี กทม. กับ เมืองพัทยาอยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งก็ต้องติดตามมติคณะรัฐมนตรีก่อน และจะต้องฟัง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนด้วยว่า จะมีความเห็นว่าอย่างไร ซึ่งต้องถือเป็นหลักใหญ่ เพราะขณะนี้ถือว่ายัง
ไมม่ีการเคาะในเรื่องนี้  
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผู้สมัครชิงต าแหน่งผู้ว่า กทม. ของพรรค ว่า  ตนเองมั่นใจว่าอย่างน้อย
ที่สุดผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า กทม. พรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นที่ยอมรับ และตนเองก็เคยย้ าไปแล้วว่าเป็นทั้งคนรุ่น
ใหม่ และเป็นนักบริหาร เพราะกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าต้องเป็นนักบริหาร เพราะฉะนั้นได้พิสูจน์ฝีมือ ศักยภาพ 
ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้วในการบริหารองค์กรอ่ืนๆ ตนเองก็มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดพ่ีน้องชาวกรุงเทพฯ จะ
รับไว้ประกอบการพิจารณา ไม่ใช่ได้ยินชื่อปั๊บก็เข่ียทิ้ง ตนเองไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น  
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 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการมี ส.ส. ขอย้ายเข้ามาสังกัดพรรคในขณะนี้ด้วยหรือไม่หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์กล่าวว่า มี แต่ไม่ขอตอบรายละเอียดว่าเป็นใคร จังหวัดไหนเขตไหน แต่มีสมาชิก และบุคคลที่มีศักยภาพที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคในปัจจุบันที่ประสงค์จะเดินเข้ามาร่วมพรรคกับประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  
 นายจุรินทร์ ระบุว่า ก็มีแจ้งความจ านงมา แต่อยู่ที่พรรคจะพิจารณาต่อไป แต่ไม่ขอตอบว่ากี่คน แต่เอาว่า
มีก็แล้วกัน แล้วก็มีทั้งคนรุ่นใหม่ แล้วก็มีทั้งคนที่มีศักยภาพ เป็นทั้งนักธุรกิจก็มี เป็นนักกฎหมายก็มี เป็นผู้บริหารก็มี มี
หลายวงการที่จะเข้ามาร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคต่อไปในอนาคต  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115668  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/115668
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วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.30 น. 
'กล้า' เปิดเคมเปญรวมพลผู้กล้า รับสมัครลงผู้สนใจลงเลือกตั้ง ส.ส.-ส.ก. 
 

 
 
เตรียมพร้อม! "กล้า"เปิดเคมเปญรวมพลผู้กล้า รับสมัครลงผู้สนใจลงเลือกตั้งส.ส.-ส.ก. สอดรับสัญญาณเลือกตั้ง
ท้องถิ่น-ระดับชาติ เตรียมพรรคให้พร้อมทุกสถานการณ์ 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "Korn Chatikavanij" 
เช่นเดียวกับเพจ "อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี" เลขาธิการพรรคกล้า ได้โพสต์รูปว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และ ส.ก.พร้อมข้อความ 
รวมพล ผู้กล้า รับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ก. พรรคกล้าประกาศเดินหน้าเต็มตัวสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
พร้อมเน้นย้ าอุดมการปฏิบัตินิยม ท าการเมืองสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ต่อสู้ระบบราชการหลัง พร้อม 
QR Code และลิงค์ candidate.klaparty.org ให้ผู้สนใจสมัคร กรอกประวัติในระบบออนไลน์ได้ทันที 
 นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า กล่าวว่า สัญญาณเกี่ยวกับการเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้น ทั้ง
รัฐสภาเตรียมลงมติวาระ 3 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมให้ ครม.พิจารณาก าหนดวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่นระดับ อบต. เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร พรรคกล้าเป็นพรรคการเมืองใหม่ ส่วนอายุรัฐบาลก็เหลื ออยู่เพียง 1 
ปี 10 เดือน และยังมีกระแสข่าวยุบสภาเกิดขึ้นเรื่อยๆ พรรคกล้าในฐานะพรรคการเมืองใหม่ ต้องเตรียมความพร้อม
โดยเร็ว 
 "ที่หัวหน้าและเลขาธิการพรรคกล้า โพสต์รูปข้อความประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็เพราะ
ต้องการเปิดกว้างให้ผู้สนใจในทุกช่วงอายุ ทุกสาขาอาชีพ ได้มีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง บนแนวทางที่ยึดถือ
หลักปฏิบัตินิยม ลงมือท าเพ่ือแก้ไขปัญหาประเทศ พร้อมสื่อสารในทางสาธารณะว่าพรรคกล้าเอาจริง ไม่ได้หวังเป็นแค่
พรรคการเมืองขนาดเล็ก รวมถึงเป็นการเตรียมพรรคให้พร้อมทุกสถานการณ์ หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นใน
อนาคต" โฆษกพรรคกล้า กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/600139  
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/600139
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 11:27 น. 
‘ชัยธวัช’ เผย ‘ก้าวไกล’ รอเปิดตัว ‘ผู้ว่าฯกทม.’ หย่ังเชิง มติ ครม. เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
‘ชัยธวัช’ เผย ‘ก้าวไกล’ รอเปิดตัว ‘ผู้ว่าฯกทม.’ หย่ังเชิง มติครม. เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในวันที่  
7 กันยายนนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ว่า พรรคก.ก. จะส่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ส่วนสนาม อบต. และเมืองพัทยา จะเป็นของคณะ
ก้าวหน้า 
 เมื่อถามว่า พรรคก.ก. จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อใด นายชัยธวัช กล่าวว่า ขณะนี้
ต้องรอดูความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง แผนเดิมที่เราทราบคือจะมีการเลือกตั้ง อบต. ก่อน ถัดมาจะเป็น กทม. และเมือง
พัทยา แต่ล่าสุดกระทรวง มท. เตรียมเสนอให้เลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 3 ประเภท 
 เมื่อถามถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการพรรคก.ก. กล่าวว่า ขณะนี้จะอยู่
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก จึงยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่ามีตัวเลือกกี่คน เราขอดูมติครม. ในวันพรุ่งนี้  
(7 กันยายน) ก่อน โดยคุณสมบัติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พรรคก.ก. จะเสนอนั้น จะต้องมีความเป็นผู้น า 
สามารถบริหารกทม. ในช่วงสถานการณ์วิกฤตและหลังวิกฤตโควิด-19 ได้ และต้องเข้าใจปัญหาพ้ืนฐานของกทม. ว่าจะ
สามารถใช้อ านาจที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานได้อย่างไร ทั้งเรื่องการจัดการเมือง และเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ 
เราจะพยายามผลักดันการแก้กฎหมายเพ่ือเพ่ิมอ านาจให้กทม. เพ่ือให้คนกทม. มีอ านาจมากขึ้น เพราะการบริหารกทม. 
ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการบริหารงานซ้อนทับกันระหว่าง การบริหารส่วนกลางของรัฐบาล และกทม. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2924476   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2924476
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%84%E0%B8%84000002.jpg
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5 กันยายน 2564 
'ไพบูลย์' ม่ันใจโหวต 'แก้ รธน.' วาระ 3 ผ่านฉลุยกอ่นน าทูลเกล้าฯ หากไร้คนยื่นตีความ 
 

 
 
“ไพบูลย์” ม่ันใจ โหวต ร่างแก้ไขรธน.วาระ 3 10 ก.ย. นี้  ผ่านฉลุย ได้ เสียงตามรัฐธรรมนูญ ก าหนด  
"ฝ่ายค้าน" ไม่น้อยกว่า 45 คน ส.ว. 84 คน หาไม่มีการยื่นศาลตีความ ต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญ  (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช  .... (แก้ไขเ พ่ิมเติมมาตรา  83 และมาตรา91) กล่าวถึงกรณีที่ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่10 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาการ
ลงมติในวาระที่สาม ว่า มั่นใจว่าผลการลงมติวาระสาม  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้   มาตรา 256  
ที่ ร ะบุ ว่ า  ต้ องมี คะแนนเสี ย ง เห็ นชอบด้ วยในการที่ จ ะ ให้ ออกใช้ เป็นรั ฐธ รรมนูญมากกว่ ากึ่ งหนึ่ งของ
จ านวน ส.ส.  ส.ว. เท่าท่ีมีอยู่  
 รวมถึงมีเสียง ส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 คือจ านวน 45 คน และมีส.ว.ให้ความเห็นชอบ ไม่น้อย
กว่า 1ใน3 คือ 84 คนด้วย 
 นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส าหรับขั้นตอนต่อไป ถ้าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติมผ่านวาระสามแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรี รอไว้ 5 วัน ถ้าหากไม่มีสมาชิกรัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญ  ก็ให้น าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม  
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ภายใน 20 วันต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958401  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958401
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05 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20:17 น.       
'วัฒนา' ชงท าประชามติถาม ปชช. ร่าง รธน.ฉบับใหม่แก้ปัญหา ปท. 
 

 
 
 5 ก.ย.64-นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า การอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือว่าจบลงแล้วด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาล เพราะการเมืองในระบอบรัฐสภาตัดสินกันด้วยเสียงข้างมาก 
อีกทั้ งการที่ ผู้ ลงมติ ให้กับนายกรัฐมนตรีก็ เป็นผู้ แทนราษฏรที่มาจากการเลือกตั้ ง เช่น เดียวกับฝ่ ายค้าน  
ฝ่ายที่แพ้การลงมติจึงควรยอมรับกติกาที่ตนเองก็เคยใช้มาเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายอย่างที่เกิดขึ้น เช่น คุณภาพของผู้แทนราษฎร หรือจ านวน
เสียงที่ก้ ากึ่งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลท าให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพจนเกิดข่าวลือเรื่องการใช้เงินของทั้งสองฝ่ายเพ่ือ
ล้มอีกฝ่าย เหตุที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยบิดเบือนหลักการจึงสร้างปัญหาจนรัฐบาลต้อง
แก้ปัญหาการเมืองแทนปัญหาของบ้านเมือง ผมจึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงเบื่อกับการเมืองแบบที่ก าลังเป็นอยู่เช่นกัน 
ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาส าคัญ 3 ปัญหา คือ (1) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง (2) โควิด-19 และ (3) ปัญหา
เศรษฐกิจ โดยจะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก่อน หาไม่แล้วปัญหาทางการเมืองจะเป็ นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิดและปัญหาเศรษฐกิจ ผมจึงเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นผู้เดียวที่จะน าพาประเทศออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ได้ด้วยการเสนอให้คณะรัฐมนตรีท าประชามติสอบถาม
ประชาชน 
 "หากผลการออกเสียงลงคะแนนประชามติออกมาว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทุกอย่างจะจบลงโดยไม่มีผู้ใดสามารถเอาประชาชนไปอ้างได้อีก แต่หากประชาชนเห็นด้วยก็จะได้เริ่มกระบวนการซึ่งจะ
เสร็จทันก่อนครบเทอมของสภาชุดนี้ ปัญหาทางการเมืองก็จะได้รับการคลี่คลายส่วนประชาชนก็จะได้เลือกรัฐบาลของ
ตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งหากประชาชนจะเลือกพลเอกประยุทธ์กลับมาอีกด้วยกติกาที่ประชาชนเป็นผู้
ร่างขึ้น ทุกคนในประเทศนี้รวมทั้งตัวผมเองก็พร้อมยอมรับ" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115707  
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/115707
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06 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 07:29 น.       
โหวตบัตรสองใบศุกร์นี้เสียงแตก! 'บิ๊กเยิ้ม' รับหว่ันเกิดเผด็จการรัฐสภา 
 

 
 
 6 ก.ย. 64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา (ส.ส.และ 
ส.ว.) เพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา เรื่องการเปลี่ยนระบบ
การเลือกตั้ง ส.ส.จากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบและเปลี่ยนระบบการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.นี้ 
ซึ่งเป็นการโหวตวาระสาม ซึ่งร่างแก้ไขรธน.ที่จะผ่านจากรัฐสภา จะต้องได้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เกินกึ่งหนึ่งขึ้นไปและในจ านวนดังกล่าวต้องมี สมาชิกวุฒิสภาด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 84 เสียง 
ร่างแก้ไขรธน.ดังกล่าว จึงจะผ่านความเห็นชอบ และจากนั้นจะมีการน าขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป 
 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร หรือบิ๊กเยิ้ม  สมาชิกวุฒิสภา เพ่ือนร่วมรุ่น ตท. 12 กับพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังคงเหมือนเดิม คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ตอนรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก ที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามา 13 ร่าง
แล้ว โดยที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ดีอยู่แล้ว จะไปแก้ไขท าไม โดยเรื่องระบบการเลือกตั้ง ทางผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้มีการพูดคุยวางแผนแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ โดยมีการคุยกันมาเป็นปี และคนที่ร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2560 ก็เคยมีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้ว จนเห็นปัญหาต่างๆ จนท าออกมาให้ดีขึ้น ได้
สิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่แล้ว ในเมื่อมันดีอยู่แล้ว จะไปแก้ไขท าไม อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ผลการลงมติในวันที่ 
10 ก.ย.นี้จะออกมาแบบไหน เพราะอย่างในกลุ่ม ส.ว.ด้วยกันเอง ก็ไม่ได้คุยกันเลย เพราะยังเหลือเวลาอยู่ 
 เมื่อถามว่า ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะคิดว่าระบบบัตรสองใบ จะท าให้เกิดเผด็จการ
รัฐสภาใช่หรือไม่ พลเอกธวัชชัย กล่าวว่า ก็อาจจะมีส่วน เพราะก็มีตัวอย่างมาแล้ว เพราะอย่างผมเคยเป็นทหารอยู่ที่
ภาคอีสานมาตลอดชีวิต ผมรู้เรื่องพวกนี้ดีเยอะแยะไปหมด เพียงแต่ไม่อยากพูด 
 ขณะที่พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา หรือเสธอู้ กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า การลงมติวาระ 3 วัน
ศุกร์นี้ ดูแล้วน่าจะผ่านความเห็นชอบไปได้ โดยในส่วนของ ส.ว.นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีใครขัดข้องเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ส.ส. เพราะ ส.ว. เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส ส. ที่อยากได้ระบบเลือกตั้งแบบไหน อีกทั้งก็เห็นกันแล้วว่า ระบบเลือกตั้ง
บัตรใบเดียวและการคิดค านวณจ านวนที่นั่ง ส.ส.ในสภาฯ ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นระบบที่สร้างปัญหา
มาก ท าให้หากเทียบกับที่เสนอแก้ไข แม้จะถอยหลังกลับไปใช้กติกาตอนปี 2540 และตอนปี 2554 แต่โดยรวมก็ยัง
ดีกว่าที่เขียนในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน เพราะทุกอย่างชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน การค านวณคะแนนท าได้ง่ายกว่า จึงเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าของเดิม เพราะเห็นกันแล้วว่า ระบบบัตรใบเดียว มันสร้างปัญหามากมาย 
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 เมื่อถามถึงเสียงทักท้วง ข้อเป็นห่วงว่าระบบเลือกตั้งส.ส. ที่แก้ไข จะท าให้เกิดระบบเผด็จการรัฐสภาเสียง
ข้างมากแบบในอดีต เพราะการตรวจสอบฝ่ายบริหารจะท าไม่ได้ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า หากดูจากรธน.ฉบับปี 2560 ผู้
ร่างรธน. ระมัดระวังเรื่องเผด็จการัฐสภาไว้แล้ว เลยเขียนไว้ว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีให้ใช้เสียง
ส.ส.ฝ่ายค้านแค่หนึ่งในห้า คือหนึ่งร้อยคนขึ้นไปเท่านั้นในการลงชื่อเสนอญัตติขออภิปรายรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่า ยังไง ฝ่าย
ค้าน ก็เกินหนึ่งร้อยเสียงอยู่แล้ว ขนาดเลือกตั้งปี 2548 ที่ไทยรักไทยได้ส.ส.มากถึง 377 เสียงเพียงพรรคเดียว ตอนนั้น 
ฝ่ายค้านก็ยังมี 123 เสียง อีกทั้ง เผด็จการรัฐสภาจะเกิดขึ้นได้ หลักคือจะเกิดการรวมพรรคกันหลังเลือกตั้ง เห็นได้จาก
ตอนไทยรักไทย ที่ไปน าพรรคการเมืองอ่ืนมารวมเข้าด้วยกัน (ความหวังใหม่-เสรีธรรม-ชาติพัฒนา) โดยพรรคที่ไปรวมก็
เห็นว่าไปรวมดีกว่า ไม่ต้องไปหาเสียง ไม่ต้องควักเงิน ก็เลยโดดเรือล าเดียวกัน แต่วันนี้มันยากมาก เพราะพรรคการเมือง
ปัจจุบันมีความหลากหลายมากกว่าอดีต โอกาสจะไปรวมกันเป็นพรรคเดียว มันเลยยาก หรือถึงต่อให้ไม่รวม แต่ตอนตั้ง
รัฐบาล ก็ไม่เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้วิธีตั้งรัฐบาลให้ได้ส.ส.เกินสี่ร้อยเสียงเพ่ือไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย เพราะท าแบบนั้น 
โควตารัฐมนตรีก็ต้องถูกแบ่งออกไปหลายพรรค อย่างมากก็ตั้งรัฐบาลแค่สามร้อยเสียง เผด็จการรัฐสภาจึงไม่น่าเป็นห่วง
มาก 
 นอกจากนี้ ในร่างแก้ไขรธน.ที่เสนอมา มีการให้ลดจ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 150 คนเหลือ 100 คน 
แล้วไปเพ่ิมส.ส.เขตจาก 350 เป็น 400 เขต ท าให้โอกาสที่จะมีพรรคการเมืองไหนจะได้ส.ส.เขตเกิน 300 คนจากระบบ
เขต  มันยากมาก จ านวนส.ส.เขตจะกระจายไปยังพรรคต่างๆ เพราะประชาชนมีทางเลือกมากข้ึน 
 "ระบบที่เสนอแก้ไขครั้งนี้ จะท าให้ ไม่มีพรรคการเมืองที่ได้ส.ส.หนึ่งคนเข้ามาเยอะ ที่ผ่านมา พรรค
การเมืองที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งคนเข้ามาหลายพรรค ก็เกิดจากการค านวณคะแนนเลือกตั้งแบบปัดเศษ แต่ที่เสนอ
แก้ไข มีการลดจ านวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลงเหลือ100 คน จะท าให้การมี เศษมันจะน้อยลง เพราะของเดิมมัน  
150 คน มันก็เลยไปแบ่งคะแนนกันให้หลายพรรคการเมือง แต่เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว คะแนนที่จะปัดไปให้พรรคเล็ก
มันจะยากขึ้น เพราะจากปาร์ตี้ลิสต์  100 คน ค านวณแล้ว การจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน จะต้องได้คะแนนขั้นต่ า 
ประมาณ 350,000 คะแนน ที่คิดจากคะแนนของประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศโดยประมาณ จึงจะ
ได้เก้าอ้ี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 1 คน ท าให้พรรคการเมืองที่เคยได้คะแนนเลือกตั้ง 30,000-40,000 คะแนนแล้วได้ส.ส.หนึ่งคน
อย่างที่เป็นมา  ต่อไปจะไม่มีทางได้ปัดเศษ แน่นอน เพราะหากจะปัดเศษกันจริงๆ ก็จะเหลือเต็มที่ก็จะประมาณ 
200,000 กว่าคะแนน ที่ก็จะเหลือแค่ 6-7 เก้าอ้ีเท่านั้นจาก 100 เก้าอ้ีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ จะไม่ใช่เศษแบบ 30,000-40,000 
คะแนน แบบที่ผ่านมาอีกแล้ว ท าให้โอกาสที่จะเกิดพรรคการเมืองได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคละหนึ่งคนจะไม่มีเกิดขึ้นอีก
แล้ว" พล.อ.เลิศรัตน์ ระบุ 
 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมี ส.ว.บางส่วน ยังเห็นว่าระบบสัดส่วนผสมยังดีกว่าที่จะแก้ไขใหม่ โดยบางคนเกรงจะ
เกิดเผด็จการรัฐสภาหากแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่เสนอกัน แต่หากพิจารณาจากที่อธิบายเผด็จการรัฐสภา มันไม่ได้
เกิดขึ้นง่าย แต่สิ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้มันท าให้เกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กจ านวนมาก ดูอย่างการเลือกตั้งรอบที่แล้วปี 2562 
มีอย่างที่ไหนในโลก ที่มีผู้สมัครส.ส.เขตทั่วประเทศหนึ่งหมื่นกว่าคน และปาร์ตี้ลิสต์ยื่นชื่อไปอีกสองพันกว่าคน มีพรรค
การเมืองส่งคนลงเลือกตั้ง 80 กว่าพรรค มีพรรคได้ ส.ส.รวม 29 พรรคการเมือง เป็นสถิติโลกเลย ในโลกนี้มีที่ไหนเป็น
แบบนี้  ไม่มี แต่มันเกิดขึ้นก็เพราะช่องโหว่ที่เปิดเอาไว้.  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115741  
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6 กันยายน 2564 11:35 น.   
“บิ๊กเยิ้ม” ไม่เห็นด้วย แก้ รธน. ด้าน “เสธอู”้ ชี้ระบบเลือกตั้งใบเดียวเป็นปัญหา 
 

 
 
 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา กล่าว ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา เรื่องการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส.จากบัตรใบ
เดียวเป็นบัตรสองใบและเปลี่ยนระบบการคิดคะแนนผลการเลือกตั้งในวันที่ 10 ก.ย.ว่า จุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ยังคงเหมือนเดิม คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ตอนรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วาระแรก ที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามา 13 ร่างแล้ว โดยที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ดีอยู่แล้ว จะไปแก้ไข
ท าไม โดยเรื่องระบบการเลือกตั้ง ทางผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการพูดคุยวางแผนแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐธรรมนูญก่อน
หน้านี้ โดยมีการคุยกันมาเป็นปี และคนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็เคยมีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้ว 
จนเห็นปัญหาต่างๆ จนท าออกมาให้ดีขึ้น ได้สิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่แล้ว ในเมื่อมันดีอยู่แล้ว จะไปแก้ไขท าไม อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่สามารถบอกได้ว่า ผลการลงมติในวันที่ 10 ก.ย.นี้จะออกมาแบบไหน เพราะอย่างในกลุ่ม ส.ว.ด้วยกันเอง ก็ไม่ได้คุย
กันเลย เพราะยังเหลือเวลาอยู่ 
 เมื่อถามว่า ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะคิดว่าระบบบัตรสองใบ จะท าให้เกิดเผด็จการ
รัฐสภาใช่หรือไม่ พลเอกธวัชชัย กล่าวว่า ก็อาจจะมีส่วน เพราะก็มีตัวอย่างมาแล้ว เพราะอย่างผมเคยเป็นทหารอยู่ที่
ภาคอีสานมาตลอดชีวิต ผมรู้เรื่องพวกนี้ดีเยอะแยะไปหมด เพียงแต่ไม่อยากพูด 
 ขณะที่พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า การลงมติวาระ 3 ในวันที่ 10 
ก.ย.ดูแล้วน่าจะผ่านความเห็นชอบไปได้ โดยในส่วนของ ส.ว.นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีใครขัดข้องเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ส.ส. เพราะ ส.ว. เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส ส. ที่อยากได้ระบบเลือกตั้งแบบไหน อีกทั้งก็เห็นกันแล้วว่า ระบบเลือกตั้ง
บัตรใบเดียวและการคิดค านวณจ านวนที่นั่ง ส.ส.ในสภาฯ ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นระบบที่สร้างปัญหา
มาก ท าให้หากเทียบกับที่เสนอแก้ไข แม้จะถอยหลังกลับไปใช้กติกาตอนปี 2540 และตอนปี 2554 แต่โดยรวมก็ยัง
ดีกว่าที่เขียนในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน เพราะทุกอย่างชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน การค านวณคะแนนท าได้ง่ายกว่า จึงเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าของเดิม เพราะเห็นกันแล้วว่า ระบบบัตรใบเดียว มันสร้างปัญหามากมาย 
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 เมื่อถามถึงเสียงทักท้วง ข้อเป็นห่วงว่าระบบเลือกตั้งส.ส. ที่แก้ไข จะท าให้เกิดระบบเผด็จการรัฐสภาเสียง
ข้างมากแบบในอดีต เพราะการตรวจสอบฝ่ายบริหารจะท าไม่ได้ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า หากดูจากรธน.ฉบับปี 2560 ผู้
ร่างรธน. ระมัดระวังเรื่องเผด็จการัฐสภาไว้แล้ว เลยเขียนไว้ว่าการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีให้ใช้เสียง
ส.ส.ฝ่ายค้านแค่หนึ่งในห้า คือหนึ่งร้อยคนขึ้นไปเท่านั้นในการลงชื่อเสนอญัตติขออภิปรายรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่า ยังไง ฝ่าย
ค้าน ก็เกินหนึ่งร้อยเสียงอยู่แล้ว ขนาดเลือกตั้งปี 2548 ที่ไทยรักไทยได้ส.ส.มากถึง 377 เสียงเพียงพรรคเดียว ตอนนั้น 
ฝ่ายค้านก็ยังมี 123 เสียง 
 อีกทั้งเผด็จการรัฐสภาจะเกิดขึ้นได้ หลักคือจะเกิดการรวมพรรคกันหลังเลือกตั้ง เห็นได้จากตอนไทยรัก
ไทย ที่ไปน าพรรคการเมืองอ่ืนมารวมเข้าด้วยกัน (ความหวังใหม่ -เสรีธรรม-ชาติพัฒนา) โดยพรรคที่ไปรวมก็เห็นว่าไป
รวมดีกว่า ไม่ต้องไปหาเสียง ไม่ต้องควักเงิน ก็เลยโดดเรือล าเดียวกัน แต่วันนี้มันยากมาก เพราะพรรคการเมืองปัจจุบันมี
ความหลากหลายมากกว่าอดีต โอกาสจะไปรวมกันเป็นพรรคเดียว มันเลยยาก หรือถึงต่อให้ไม่รวม แต่ตอนตั้งรัฐบาล ก็
ไม่เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้วิธีตั้งรัฐบาลให้ได้ส.ส.เกินสี่ร้อยเสียงเพ่ือไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย เพราะท าแบบนั้น โควตา
รัฐมนตรีก็ต้องถูกแบ่งออกไปหลายพรรค อย่างมากก็ตั้งรัฐบาลแค่สามร้อยเสียง เผด็จการรัฐสภาจึงไม่น่าเป็นห่วงมาก 
 นอกจากนี้ ในร่างแก้ไขรธน.ที่เสนอมา มีการให้ลดจ านวนส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก 150 คนเหลือ 100 คน 
แล้วไปเพ่ิมส.ส.เขตจาก 350 เป็น 400 เขต ท าให้โอกาสที่จะมีพรรคการเมืองไหนจะได้ส.ส.เขตเกิน 300 คนจากระบบ
เขต  มันยากมาก จ านวนส.ส.เขตจะกระจายไปยังพรรคต่างๆ เพราะประชาชนมีทางเลือกมากข้ึน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/277942  
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ปชป.นัด รมต.-ส.ส. 7 ก.ย. ถกแก้ รธน.-ไม่หว่ันถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 
 
"ปชป." นัด 7 ก.ย. ถก "รมต.-ส.ส." พรรคตัวเอง "แก้รัฐธรรมนูญ" ชี้ฉบับนี้ช่วยเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้น ใช้ "บัตร 2 ใบ" อย่ามองเรื่องพรรคไหนได้เปรียบ-เสียเปรียบ ไม่หว่ันถูกร้องศาล รธน. 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนได้นัด ส.ส. ของพรรครวมทั้งรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกันใน
วันอังคารที่ 7 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นการพิจารณาเพ่ือลงมติใน
วาระท่ีสาม 
 นายองอาจ กล่าวอีกว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตั้งแต่วาระรับหลักการ 
จนถึงการพิจารณาในวาระที่สอง ไม่ใช่เพราะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเป็นผู้เสนอ และผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภาในวาระรับหลักการเท่านั้น แต่เป็นเพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะช่วยท าให้รัฐธรรมนูญมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ถึงแม้การแก้ไขครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. มองโดยทั่วไปแล้วดูเหมือนว่า ส.ส. แก้
รัฐธรรมนูญเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง แต่เมื่อมองอย่างถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเพราะการเลือกตั้งแบบเดิมจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เลือกท้ัง ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ
ไปพร้อมกัน แต่เมื่อแก้ไขแล้วจะใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ เลือก ส.ส. เขต 1 ใบ เลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือเลือกพรรค
อีก 1 ใบ เท่ากับเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพ่ิมมากขึ้น และท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งตามไปด้วย 
 ส่วนที่บางฝ่ายวิตกว่าการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะท าให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เปรียบนั้น นายองอาจ 
กล่าวว่า เราไม่ควรมองการได้เปรียบเสียเปรียบเฉพาะการเลือกตั้งแต่ละครั้ง แต่เราควรมองเรื่องของหลักการพ้ืนฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระยะยาวมากกว่าการคิดถึงประโยชน์จากการเลือกตั้ง
เฉพาะหน้าเท่านั้น 
 ส าหรับการที่พรรคการเมืองบางพรรคจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ครั้งนี้ท าได้หรือไม่ นายองอาจ กล่าวว่า เป็นสิทธิที่จะยื่นเรื่องให้วินิจฉัย แต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ขอยืนยันว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่มีอะไรขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958435  
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'ค านูณ' ตั้งค าถาม '2 พรรคใหญ'่ ปรองดองกินรวบประเทศ ก่อนโหวตวาระสาม 'แก้ รธน.' 
 

 
 
ค านูณ ฐานะอดีต กมธ.58 ตั้งค าถาม พรรคใหญ่ก าลังกินรวบประเทศ-หว่ันฟื้นวิกฤต16ปี หลังแก้ระบบเลือกตั้ง 
สมมนาคุณพรรคใหญ่ 
        นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. ฐานะอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ปี 58 ให้ความเห็นส่วนโดยตั้ง
ค าถามต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งรัฐสภานัดลงมติวาระสาม วันที่ 10 กันยายน ว่า พันธมิตรใหญ่ 
ระหว่างพรรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ก าลังปรองดองเพ่ือกินรวบประเทศหรืออย่างไร เพราะไม่กี่วันจะลงมติวาระ
สาม แก้รัฐธรรมนูญให้กลับไปใช้ระบบที่ก่อวิกฤตเมื่อ 16 ปีที่แล้ว   ทั้งนี้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีโอกาสร่วมยกร่างกับ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธาน ที่ก าหนดให้มีรระบบเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนผสม มีบัตร 2 ใบ เลือกส.ส.เขต 300 คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 - 170 คน หรือที่รู้จักกันว่าเป็นระบบ MMP : 
Mixed-member proportional ซึ่งถูกสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติให้ตกไป ไม่มีโอกาสน ามาใช้ เพ่ือแก้วิกฤตอันเกิดจาก
ระบบเลือกตั้งสมนาคุณพรรคใหญ่ที่ใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540 
        "ในอีกไม่กี่วันนี้ กลับจะมีการลงมติวาระ 3 แก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้ระบบที่ก่อให้เกิดวิกฤตมาเมื่อ 16 ปีที่
แล้วอีก พันธมิตรใหม่ระหว่างพรรคใหญ่ฟากรัฐบาลกับฟากพรรคฝ่ายค้านจะน าบ้านเมืองไปสู่ทิศใดหลังเลือกตั้งระบบ
เหล้าเก่าในขวดใหม่ ปรองดองกันกินรวบประเทศหรืออย่างไร"นายค านูณ กล่าว. 
  
อ้างอิง  : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958461  
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“จุรินทร์” ย้ ายังไม่ได้รับสัญญาณปรับ ครม. 
 

 
 
กทม. 5 ก.ย.- “จุรินทร์” ยัน 6 รมต. ได้รับความไว้วางใจ สะท้อนเสถียรภาพรัฐบาล ปัดตอบแรงกระเพื่อมภายใน 
พปชร. ย้ ายังไม่ได้รับสัญญาณปรับ ครม. 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้คะแนน
ไว้วางใจเป็นคะแนนรั้งท้าย ถือเป็นการเสียรังวัดหรือไม่นั้น มองว่า คะแนนไว้วางใจก็เป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัย น้อย
ครั้งที่คะแนนจะเท่ากันทุกคน และถือว่าครั้งนี้ คะแนนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ก็เกาะกลุ่มกัน ยังสะท้อน
ความเป็นเอกภาพในรัฐบาล พร้อมปฏิเสธให้ความเห็นว่า ผลคะแนนดังกล่าวเป็นแรงกระเพ่ือมภายในพรรคพลังประชา
รัฐ โดยไม่ขอก้าวล่วง แต่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล จะขอท าหน้าที่อย่างดีที่สุดตามกระทรวงที่
รับผิดชอบ 
 ทั้งนี้ ไม่สามารถตอบได้ว่า รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ แต่สิ่งที่ควรยึดหลัก ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ขึ้น ขอให้เป็นตามระบบที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากทุกฝ่ายยึดหลักนี้การเมืองก็สามารถเดินต่อได้ พร้อมย้ า ยัง
ไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรี 
 ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการฯ 3 คน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเดินหน้าท างานต่อไป ภายใต้แคมเปญ “เกษตรผลิต พา
นิชย์ตลาด ผู้ได้โอกาสต้องได้รับการดูแล ส่วนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตสวนมติ2 คนนั้น ก็เป็นคนหน้าเดิม 
ส่วนตัวคงไม่ไปตักเตือนอะไร ซึ่งมีการด าเนินการตามข้อบังคับพรรคอยู่แล้ว .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-773707  
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“มาดามเดียร์” ยอมรับ พปชร. จะไม่เหมือนเดิม 4ช. จะถูกทุบหรือไม่อยู่ท่ี “บิ๊กตู”่ 
“มาดามเดียร์”ยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับ “อนุทิน”เรื่องงดออกเสียง แต่ยอมรับพลังประชารัฐจากนี้ไป
บรรยากาศจะไม่เหมือนเดิม เผยส.ส.อึดอัดใจในเรื่องการท างานที่ผ่านมา ส่วน 4 ช.จะถูกทุบหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 
“ประยุทธ์” 

 
 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์ใน
รายการ “เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์” ถึงกรณีงดออกเสียงให้ในการโหวตลงมติให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.
สาธารณสุขว่า ในกลุ่มเพ่ือนๆตนเอง เราท าการบ้านและตัดสินใจอยู่บนความรอบคอบ ซึ่งใครจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็น
สิทธิของแต่ละคน  และคนที่เป็นส.ส.ต้องมีวุฒิภาวะ ยืนยันว่าไม่ได้มีการถามกันมาก่อน 
 น.ส.วทันยา กล่าวว่า จริงๆแล้วในการที่เราโหวตครั้งนี้ ตนได้บอกกับผู้ใหญ่ในพรรคถึงเหตุผล และบอกฝืน
ใจตัวเองไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะปัญหาโควิด ในกทม.ซึ่งเป็นไข่แดงการแพร่ระบาด   เรารู้ว่าการบริหารจัดการของ
กระทรวงสาธารณสุขผิดพลาด การจัดหาวัคซีนไม่มาตามแผน แต่เราไม่ว่ากัน แต่ในฐานะผู้น าแผน ส ารองเป็นเรื่อง
จ าเป็น แต่จะเห็นว่าผู้น าเอง กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ได้มีการส ารองอะไรจริงๆ ท าให้ประชาชนล้ม
ตายจากการไม่ได้รับวัคซีน 
 เมื่อถามว่าผู้ใหญ่ในพรรคไม่ห้ามเอาหรือในการงดออกเสียงให้นายอนุทิน น.ส.วทันยา กล่าวว่า ได้เรียน
ผู้ใหญ่ในพรรคที่จะต้องได้รับทราบในการตัดสินใจแล้ว แต่ไม่อยากให้เปิดเผยชื่อท่าน  ซึ่งก็ขอบคุณทางพรรคที่เข้าใจ 
ท่านก็ไม่อยากจะห้าม เราก็เป็นเด็กดื้อ เราก็มีจุดยืนการท างานแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทางพรรคที่เข้าใจ ยืนยันว่าถ้าถูก
พรรคลงโทษก็พร้อมน้อมรับ แต่เราท างานตรงไปตรงมา ไม่มีลับลมคมในตนเองก็เลือกประชาชน 
 ต่อข้อถามว่าท าไม่ไม่งดออกเสียงนายกรัฐมนตรีเพราะเป็น ผู้อ านวยศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) น.ส.วทันยา กล่าวว่า ศบค.ท างาน
จัดการปัญหาโควิดก็จริง แต่เราทราบดีว่าการจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข   และแม้ระบาดระลอก 3 
มันก็คือการจัดหาวัคซีนมันได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ดังนั้นการจัดหาวัคซีนมองว่าความรับผิดชอบของกระทรว ง
สาธารณสุข ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นถ้าลงมติไม่ไว้วางใจควรไปคนที่รับผิดชอบโดยตรง 
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 น.ส.วทันยา ยืนยันว่า ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับนายอนุทิน แต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจริงๆ
ในเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด 
 เมื่อถามว่า นับจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในพรรคพลังประชารัฐ น.ส.วทันยา กล่าวว่า แน่นอน 
บรรยากาศที่ผ่านมาท าให้ส.ส.ไม่สบายใจ มีความหวั่นไหว แต่เราก็หวังว่าคลื่นลมต่างๆจะสงบ เราก็เข้าใจที่ส.ส.เกิดรู้สึก
อึดอัดในเรื่องการท างานที่ผ่านมา ซึ่งต้องเข้าใจว่า ส.ส.ในต่างจังหวัดเป็นสังคมอุปถัมภ์ 
 ต่อข้อถามว่า กล่ม4ช.จะถูกทุบหรือไม่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า ไม่ทราบจริงๆ จะเห็นว่า กลุ่ม4ช.เป็นอ านาจ
ของนายกฯ ตนไม่อาจบอกได้ ดาวฤกษ์เราเริ่มเป็นเพ่ือนและเราท างาน ดังนั้นในความเป็นเพ่ือนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่าง
นั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/240226/   

https://www.dailynews.co.th/news/240226/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 
 
5 กันยายน 2564 
'ทนายบิลลี่' แจงสัมพันธ์ส่วนตัวงดออกเสียง 'ศักดิ์สยาม' รับจ่อแยกทาง 'ก้าวไกล' 
 

 
 
“ทนายบิลลี่” แจง โหวตไม่ไว้วางใจ "นายกฯ-4รมต." ยกเว้น "ศักดิ์สยาม" เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ยัน ไม่
เกี่ยวย้ายพรรค ยอมรับ อนาคตแยกทาง "ก้าวไกล" ด้วยทัศนคติหลายอย่างไม่ตรงกัน แต่ยังหนุนพรรคฝั่ง
ประชาธิปไตย 
 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ชี้แจงกรณีการโหวตลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า ตนได้โหวตลงคะแนนไม่ไว้วางใจ  พล.อ .ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีอีก 4 คน ยกเว้นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เพียงคนเดียวที่ตนไม่ได้ลงคะแนนด้วยความตั้งใจ เนื่องจากเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการย้าย
พรรคแต่อย่างใด และที่ผ่านมานายศักดิ์สยามก็ได้มีการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับด้านคมนาคมให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ของตนจากการประสานขอความช่วยเหลือไป 
 นายจิรวัฒน์ ยืนยันว่า อนาคตตนคงไม่ได้ไปกับพรรคก้าวไกล เพราะมีทัศนคติหลายอย่างไม่ตรงกัน แต่
เมื่อมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ การตัดสินใจในวันนั้นของตนก็จะยังอยู่และสนับสนุนพรรคฝั่งประชาธิปไตยอยู่แล้ว 
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 “ตั้งแต่ที่มีเรื่องความเห็นต่างในประเด็นการแก้ไขประมาลกฎหมายอาญา  มาตรา112 ทั้งในเนื้อหาและ
วิธีการแก้ไข จึงไม่ได้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพรรคจึงห่างเหินและไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกัน อีก เลย  รวมถึ งยั งมีความเห็น ใน เรื่ อง อ่ืนๆ  เช่น  ระบบการ เลื อกตั้ งแบบบัตร2ใบ อีกด้ วย”  
นายจิรวัฒน์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958390  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958390
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06 กันยายน 2021 - 07:40 
ก้าวไกลเตรียมใบลาออกให้ ส.ส. สวนมติพรรคแล้ว 
 

 
 
ก้าวไกลเตรียมใบลาออกให้ ส.ส. สวนมติพรรคแล้ว ท้าให้รีบมาเซ็น อย่าท าตัวไร้ศักดิ์ศรีรอพรรคขับไป  
เสวยสุขท่ีพรรคอ่ืน 
 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการด าเนินการกับ 
ส.ส. โหวตสวนมติพรรคในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าการด าเนินการกับ ส.ส. ที่โหวตสวนมติพรรคในการอภิปราย
ครั้งผ่านๆ มาจะเป็นการใช้มติของที่ประชุมสมาชิกพรรค แต่ขณะนี้การประชุมวิสามัญไม่สามารถด าเนินการได้ 
เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะบ า ด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส  covid-19 ส่ ว น ม า ต ร ก า ร ใ น ข ณ ะห า ก  ส . ส .  
ที่กระท าผิดต้องการจะย้ายไปอยู่พรรคอ่ืน หรือต้องการแนวทางอุดมการณ์อ่ืนทางพรรคก็ได้เตรียมใบลาออกไว้ให้แล้ว
ขอเพียงแค่ให้ ส.ส. ที่กระท าผิดมาเซ็นยินยอมเท่านั้นเอง 
 ทั้งนี้นายณัฐชา กล่าวต่อว่า แต่หาก ส.ส. ยังคงหวงอ านาจ หวงต าแหน่ง ไม่อยากจะลาออกแต่รอคอย 
ส้มหล่น คือให้พรรคด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ยั่วยุให้เกิดเหตุการณ์ท่ีสมาชิกพรรคช่วยกันกดดันให้ปลดออก ส่วนตัว
มองว่าไม่สมศักดิ์ศรีกับการเป็นผู้แทนประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_183001/   

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_183001/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
 
06 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:03 น.       
จับตาอาฟเตอร์ช็อกศึกซักฟอก! เช็กบิลกบฏ พปชร. 
 

 
 
 6 ก.ย. 64 - นายเทพ ไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ วิเคราะห์สถานการณ์
การเมือง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หลังจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จบลงด้วยผลโหวตที่ พล.อ.ประยุทธ์   จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนไม่ไว้วางใจสูงสุด 208 คะแนน  และคะแนนไว้วางใจ รองบ๊วย 264 คะแนน ท าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง มีผลกระทบต่อเครดิตผู้น ารัฐบาล ซึ่งสร้างความเสียหายทางการเมืองให้กับพล.อ.
ประยุทธ์ ไม่มากก็น้อย ผลของการอภิปรายครั้งนี้ ขอให้จับตาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ตามมา หรือท่ีเรียกกันว่า
อาฟเตอร์ช็อก ที่จะเกิดข้ึนหลายประการ เช่น  
 1.การคิดบัญชีกับกลุ่มที่ก่อการเคลื่อนไหวจะโหวตสวนนายกรัฐมนตรี และไม่สามารถกระท าได้ส าเร็จจน
กลายเป็นกบฏ และส.ส.ที่แหกมติของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งจะต้องถูกเช็คบิลกันอย่างแน่นอน  
 2.จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยการยึดต าแหน่งรัฐมนตรีบางต าแหน่ง มาเกลี่ยโควตากันใหม่ เพื่อมาแจก
ให้กับพรรคการเมืองเล็ก ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลมาโดยตลอด แต่ยังไม่เคยได้โควตารัฐมนตรีเลย เช่น พรรคพลัง
ท้องถิ่นไทย ของนายชัชวาลย์ คงอุดม และการคืนโควต้ารัฐมนตรี ให้กับพรรคชาติพัฒนาอีกครั้ง  
 3.จะมีการปรับดุลอ านาจภายในพรรคประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาลใหม่เป็นการกระชับอ านาจของ  
พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้น ารัฐบาล 
 4.พรรคฝ่ายค้าน จะมีการเคลื่อนไหวช่วงชิงมวลชน หลังจากบทบาทการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ระหว่าง
พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล ได้รับการยอมรับจากมวลชนที่แตกต่างกัน จะมีการการน ากันมากขึ้น  
 5.จะมีการเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาที่เข้มข้น และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น หลังจากผิดหวังจากผลโหวตใน
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อใช้มือ ส.ส.ในสภาขับไล่รัฐบาลไม่ส าเร็จ ก็หันมาใช้มือประชาชนนอกสภาขับไล่รัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ 
เชื่อว่าถ้าหากการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นบัตรเลือกตั้งส าเร็จ ทุกฝ่ายก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุบสภาที่จะเกิดข้ึนตามมา. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/115753  
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/115753


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564 - 10:22 น. 
‘ชูวิทย์ เพื่อไทย’ ยัน ไม่ใช่งูเห่า แนะ ใช้วิธียกมือนับง่าย สะอาด โกงยากสุด 
 

 
 
‘ชูวิทย์ เพื่อไทย’ ยัน ไม่ใช่งูเห่า แนะ ใช้วิธียกมือนับง่าย สะอาด โกงยากสุด 
 เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 6 กันยายน ที่รัฐสภา นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรค 
เพ่ือไทย (พท.) แถลงถึงกรณีไม่ปรากฏชื่อ นายชูวิทย์ ในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายเฉลิมชั ย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ว่า วันนี้เข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือยืนยันการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่   
4 กันยายน ได้ท าหน้าที่ฝ่ายค้านในการลงมติเห็นด้วยคือไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จนถึง นายเฉลิมชัย ตามมติพรรคเพ่ือไทย ซึ่งขณะที่กดปุ่มลงมติเห็นด้วย ส่วนตัว
เข้าใจว่าลงมติเรียบร้อยแล้ว แต่ผลลงมติไม่ปรากฏชื่อ จึงท าให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็น งูเห่า ขอยืนยันว่ายืนข้าง
ประชาชนในการเป็นผู้แทนราษฎรฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอด 
เมื่อถามว่า ปัญหาเกิดจากระบบที่ผิดพลาดใช่หรือไม่ นายชูวิทย์ กล่าวว่า 
 “คงเป็นระบบที่ผิดพลาด วิธีการลงคะแนนคือการยกมือนับซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะอาด และโกงยากที่สุด แต่
เมื่อบ้านเมืองพัฒนา จึงมีวิธีลงคะแนนแบบเสียบบัตร ซึ่งทราบข่าวว่ามีการกดบัตรแทนกัน ถามว่าวิธีนี้ดีหรือไม่  
วิธีนี้ดีและผิดพลาดง่ายที่สุด” 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากยื่นหนังสือที่สภาแล้ว จะเดินทางไปที่พรรคเพ่ือไทยเพ่ือจะชี้แจงให้ได้รับทราบว่า 
ได้ท าหน้าที่แล้วแต่มีความผิดพลาด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2924381   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2924381
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%84%E0%B8%84000001.jpg
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6 กันยายน 2564 
รองโฆษก ปชป. ชี้คนรู้ทัน ‘เต้น’ อ้างม็อบต่อรองการเมือง-แนะตั้งพรรคสู้ดีกว่า 
 

 
 
“รองโฆษก ปชป.” ชี้ “เต้น” อ้างโควิด-19 ท าคนไม่ออกมาชุมนุมไล่ “บิ๊กตู่”กลบเกลื่อนเป้าหมายทางการเมือง ท้ัง
ที่มาไม่ตามเป้า เหตุรู้ทัน ทราบดีจับมือ “จาตุรนต์” ตั้งพรรค แนะเอาเวลาหาสมาชิกลงเลือกตั้ง ดีกว่าสร้างความ
วุ่นวายในบ้านเมือง 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) อ้างว่า การชุมนุม
ที่แยกอโศก เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ประชาชนไม่สามารถมาชุมนุมแสดงพลังขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออก
จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ว่า ถือเป็น
เรื่องที่ตนคิดไว้แล้วว่า นายณัฐวุฒิ จะต้องหาข้ออ้างเพ่ือกลบเกลื่อนสาเหตุที่แท้จริง เพราะเอาเข้าจริง ๆ แล้วที่คน
ออกมาชุมนุมกับนายณัฐวุฒิ และเครือข่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เนื่องจากว่า คนส่วนใหญ่ต่างรู้ทันแล้วว่า นายณัฐ
วุฒิ ต้องการมวลชนเพ่ือเป็นเงื่อนไขและข้อต่อรองทางการเมืองของตนเอง และการไปจัดกิจกรรมย่านใจกลางธุรกิจ
เหมือนที่เคยท าเมื่อปี 2553 นั้น สะท้อนว่า นายณัฐวุฒิ ยังใช้วิธีการเดิม ๆ ที่จะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเพ่ือหมายของ
ตนเอง โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้คนที่ท ามาหากินและด าเนินธุรกิจอยู่ในย่านอโศก รวมทั้งคนที่เคยหลงลมปาก
ของนายณัฐวุฒิ คงเข็ดขยาดหากจะต้องเดิมพันด้วยชีวิต เพ่ือแลกกับโอกาสทางการเมืองของผู้อ่ืน 
 รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ทราบมาว่า นายณัฐวุฒิ ได้จับมือกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง  
อดีตนักการเมืองชื่อดัง และนักการเมืองบางส่วน เพ่ือจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้น แทนที่เอาเวลาที่ก่อ
ความวุ่นวายในบ้านเมือง นายณัฐวุฒิ ควรเดินหน้าเพ่ือหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาร่วมเป็นสมาชิกพรรคฯ เพ่ือส่ง
ตัวแทนลงแข่งขันในสนามการเลือกตั้ง มากกว่าการใช้มวลชนลงถนนเพ่ือกดดันให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองออกมาใช้
มาตรการตามกฎหมายเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อย เพราะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้น 
 นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า มีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลชุ ดปัจจุบัน 
รัฐบาลและทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้น าเสียงสะท้อนเหล่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอปัญหาและน ามาแก้ไข
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจมากที่สุด การที่นายณัฐวุฒิ ออกมาอ้างเรื่องการระบาดไวรัสโควิด - 19 ท าให้คนออกมา
น้อยนั้น ต้องถามกลับไปว่า นายณัฐวุฒิ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและการควบคุมโรคระบาด สร้างความ
ไม่สบายใจต่อผู้เข้าร่วมหรือไม่ หรือจ านวนคนไม่พอที่จะสร้างเงื่อนไขต่อรองเพ่ือประโยชน์ของตนเอง จึงต้องออกอาการ
หงุดหงิดถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
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 “ผมเห็นว่า หากนายณัฐวุฒิ ต้องการมวลชนที่สนับสนุนแนวคิดของตนเองจริง ๆแล้ว ควรด าเนินการหา
สมาชิกพรรคฯ ที่นายณัฐวุฒิ ร่วมก่อตั้งกับนายจาตุรนต์และบุคคลอื่น ๆ และคัดเลือกผู้เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งใน
นามพรรคฯ จะดีกว่าการหาวิธีการเพ่ือสร้างภาพว่า มีคนมาร่วมกิจกรรมกับนายณัฐวุฒิ และเครือข่าย เพราะนอกจากมี
คนจับได้ไล่ทันแล้ว นายณัฐวุฒิ ต้องเหนื่อยที่จะต้องหาเหตุผลอ่ืน ๆ มากลบเกลื่อนความล้มเหลวของนายณัฐวุฒิ ที่ไม่
สามารถระดมคนเพ่ือเป้าหมายของตัวเองได้"  นายชัยชนะ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958450  
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วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.50 น. 
‘พิชัย’ โหนซักฟอกตอก ‘บิ๊กตู’่ ท าไทยย้อนยุค 30 ปี เตือนรีบหาทางลงก่อนเละกว่านี้ 
 

 
 
 6 กันยายน 2564 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหน้าพรรคเพ่ือไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า แม้การโหวต
อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทยอภิปรายความล้มเหลวของ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว. กลาโหม และ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และ อีก 5 รมต.  ได้เป็นอย่างดีและชัดเจน 
โดยเฉพาะการเปิดแผลเรื่องส่วนต่างของราคาวัคซีนซิโนแวค ที่รัฐบาลยังไม่ได้มีหลักฐานการช าระเงินมาโชว์เพ่ือแสดง
ความโปร่งใสแต่อย่างใด จะพูดแก้ตัวมั่วๆ โดยไม่มีหลักฐานไม่ได้ ความล้มเหลวในการบริหารจัดการวัคซีนที่ปัจจุบันก็ยัง
ขาดแคลนอยู่ ความล้มเหลวในการควบคุมการระบาด ที่ท าให้มีคนเจ็บคนตายเป็นจ านวนมาก จนสัปเหร่อท างานหนัก
กว่าผู้น าที่ท างานจากบ้าน Work From Home 
 นอกจากนี้พรรคเพ่ือไทยยังชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในแต่ละด้านที่ประชาชนสัมผัสได้เอง
และรู้สึกถึงความเจ็บปวดได้ทั้งภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร จนท าให้พลเอกประยุทธ์ ได้คะแนนไว้วางใจรองบ๊วย แต่
ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ามี สส. ฝั่งรัฐบาลเองที่รับไม่ได้กับความล้มเหลวในการบริหารของพลเอก
ประยุทธ์ จึงท าให้มีผลการลงคะแนนออกมาเช่นนั้น อีกทั้งนักการเมืองอาชีพต่างรู้กันดีว่าถ้ายังดันทุรังแบกผู้น าที่
ล้มเหลว การที่จะชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าคงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 
 ทั้งนี้  ในช่วงการอภิปรายก่อนหน้าการลงคะแนนโหวตไม่กี่วัน มีกระแสการโหวตเพ่ือจะไม่เอา  
พลเอกประยุทธ์ ในฝั่งของรัฐบาลเองอย่างรุนแรง ขนาดพลเอกประยุทธ์ ยังต้องออกมาตัดพ้อเองว่าการโหวตล้มนายกฯ
ถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษ พร้อมกับมีกระแสการแจกกล้วยเพ่ือล้มนายกฯ และต่อมาก็มีกระแสข่าวการแจกกล้วยเกทับของ
ฝั่งนายกฯ เพ่ือจะรักษาสถานะของตนเองไว้ พร้อมกับท่ีสื่อมวลชนได้จับภาพชายชุดด าแบกกระเป๋าด าหลายใบซึ่งเชื่อว่า
น่าจะบรรจุกล้วยกระเป๋าละ 5 หวี เพ่ือแจกให้กับ ส.ส. เพื่อจะดึงคะแนนกลับ เรื่องดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันมาก เพราะ
เป็นการกระท าย้อนยุคไปในอดีตกว่า 30 ปีที่แล้ว ที่มีพรรคเล็กพรรคน้อยจ านวนมาก และเวลาจะโหวตก็ต้องแจกกล้วย
กันแบบนี้ ภายในสภากันเลย ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือไม่ใช่เรื่องแปลก 
 นายพิชัย ระบุว่า ท่านประธานสภาฯ ก็ทราบดีและเคยมีประสบการณ์พบเห็นในเรื่องแบบนี้ในอดีต จึงได้
สั่งให้มีการสอบสวน ซึ่งถ้าไม่มีมูลคงไม่ต้องมีการสอบสวนอย่างแน่นอน และเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ และ ส.ส.  
ที่ได้รับกล้วยหรือไม่ก็ตามย่อมรู้แก่ใจดี แต่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อไปแล้ว และยิ่ง iO ของรัฐบาลมาแก้ตัวมั่วๆ เรื่องนี้ว่า
ท าไมไม่จ่ายเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมทั้งการเปิดรูปว่าเป็นกระเป๋าเอกสาร ยิ่งท าให้คนยิ่งเชื่อกันมากขึ้น เพราะ  
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ถ้าเป็น กระเป๋าเอกสารจริงท าไมถึงต้องขนเฉพาะวันนั้น วันอ่ืนไม่เห็นขนกันเป็นต้น ยิ่งผลการโหวตออกมาอย่างที่
ปรากฏ ก็ยิ่งยืนยันว่าจะต้องมี ส.ส. อีกจ านวนมากที่ต้องการโหวตไม่เอาพลเอกประยุทธ์ แต่ก็ถูกห้ามไว้ หรืออาจได้
กล้วยไป การกระท าดังกล่าวที่ท าให้การเมืองไทยย้อนยุคกลับไปกว่า 30 ปีนี้ สื่อหลักญี่ปุ่น นิเคอิ เอเชียได้เตือนไว้ก่อน
แล้วตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จและก็กลายเป็นจริง ซึ่งแสดงถึงความเสื่อมโทรมของการเมืองไทยที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยว 
นายพิชัย กล่าวอีกว่า ในประเด็นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ที่พรรคเพ่ือไทยอภิปรายในสภา พลเอกประยุทธ์กลับตอบ
ไม่ตรงประเด็น อีกทั้งชี้แจงไม่ได้เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงในทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ
ภาพรวมที่ย่ าแย่ ภาคการท่องเที่ยวที่ทรุดหนัก ภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ที่ต้องปิดตัว ความล้าหลังของเศรษฐกิจ
ดิจิตอลในไทย รวมถึงปัญหาภาคการเกษตร นอกจากนี้การที่พลเอกประยุทธ์ ส่งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
ฯ และ รมว. พลังงานออกมาแก้ตัวแทน ยิ่งมั่วไปกันใหญ่ เหตุผลของการแก้ตัวของนายสุพัฒนพงษ์  ไม่ต่างอะไรกับที่
นายสมคิด น ามาแก้ตัว ซึ่งตรงข้ามกับความจริงที่ประชาชนได้สัมผัสอยู่ แต่แย่กว่าตรงที่เศรษฐกิจหลังโควิดหนักกว่าช่วง
เศรษฐกิจสมัยนายสมคิด มาก และเครดิตของนายสุพัฒนพงษ์ก็ยังต่ ากว่านายสมคิด ที่ขนาดล้มเหลวไปแล้วมาก การ
อ้างเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ขยายได้ 7.5% ทั้งที่ไตรมาส 2 ปีที่แล้วติดลบมากถึง -12.2% เท่ากับเป็นความน่าอับอาย
มากกว่าจะเป็นผลงาน 
 นายพิชัย กล่าวด้วยว่า การลงทุนที่หดหายมาตลอด 7 ปี และก็ยังแย่อยู่แต่พยายามตะแบงว่าไปได้ดี โดย
อ้างตัวเลขการขอบีโอไอว่ามี 3 แสนกว่าล้านบาทในครึ่งปีแรก ซึ่งจะมีการลงทุนจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้ ในขณะที่สมัยก่อน
ปฏิวัติตัวเลขการขอส่งเสริมบีโอไอมีถึง 1.45 ล้านล้านบาท ในปี 2555 และ 1.1 ล้านล้านบาทในปี 2556 แถมยังอ้างว่า
ปีนี้เศรษฐกิจไทยแย่เพราะทุกประเทศเศรษฐกิจแย่หมดโดยไม่ได้ศึกษาเลยว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายได้ถึง 5-6% เลย 
โดยสหรัฐอาจขยายได้ถึง 7% ประเทศจีนจะขยายได้ 6-7-% โดยครึ่งปีแรกจีนขยายตัวได้ถึง 12.7% อีกทั้งปีที่แล้ว
เศรษฐกิจจีนไม่ได้ติดลบและขยายตัวได้ 2.3% ทั้งท่ีมีวิกฤตไวรัสโควิด 
 อีกทั้งการที่อ้างถึงบริษัทเครดิตเรตติ้ง Moody’s ยังคงเรตติ้งไทยคงเดิม ก็เพราะไทยยังมีทุนส ารอง
เงินตราระหว่างประเทศในระดับที่สูงถึง 2.42 แสนล้านเหรียญ ซึ่งเป็นบุญเก่าที่สะสมมาจากหลายรัฐบาลในอดีต ไม่ได้
แปลว่าเศรษฐกิจไทยดีแต่อย่างใด คงไม่มีใครที่น่าเชื่อถือจะกล้าบอกว่าเศรษฐกิจไทยดีได้ในภาวะที่ไทยมีการขาดดุลแฝด 
(Twin Defiicit) คือ ขาดดุลทางการคลัง (ประมาณ 5% ของจีดีพี) และ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (ประมาณ 2% ของจีดี
พี) ตามที่ส านักข่าว Bloomberg รายงาน ดังนั้นจึงอยากให้นายสุพัฒนพงษ์ ได้ศึกษาข้อมูลก่อนตอบในสภา เพราะ
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยิ่งจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของพลเอกประยุทธ์ อีกทั้งหากเชื่อข้อมูลผิดๆ ตามที่พูดจริง
จะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย ประชาชนจะยิ่งล าบาก 
 “ดังนั้น จากสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งการเมืองที่ง่อนแง่นในพรรคพลังประชารัฐเอง ที่รอวันแตกหัก การ
ควบคุมการระบาดที่ยังคุมไม่ได้จริง คนเจ็บคนตายยังสูงมาก แม้จะพยายามตรวจน้อยลงเพ่ือให้ ตัวเลขลดลง วัคซีน
คุณภาพยังขาดแคลน เศรษฐกิจมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆ อีกทั้ง ประชาชนที่ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ ออกมาชุมนุมประท้วง
กันเป็นจ านวนมากและออกมาแทบทุกวัน พลเอกประยุทธ์ ควรจะต้องหาทางลงให้เร็วที่สุด ไม่มีทางเลยที่พลเอก
ประยุทธ์ จะท าให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ มีแต่จะแย่ลง ยิ่งลากต่อไปยิ่งเสื่อมถอย ประชาชนจะยิ่งทนกันไม่ไหว สุดท้ายพล
เอกประยุทธ์ อาจจะไม่มีพ้ืนที่ยืนในประเทศไทยได้เลย จึงอยากขอเตือนไว้” นายพิชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/600117  
 

https://www.naewna.com/politic/600117
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05 ก.ย. 2564 
“ประยุทธ์” ชนะ แต่แพ้ จับตาล้างไพ่ ปรับครม.-ยุบสภา 
 

 
 
ปัญหาจากคะแนนเสียงท าให้ “ประยุทธ์” พล.อ.ประวิตรและ ร.อ.ธรรมนัส ไม่พอใจอย่างมาก ที่มาถูกตลบหลัง 
ด้วยเหตุนี้การปรับครม.ที่จะมีขึ้น คาดว่าจะปรับใหญ่ ด้วยการล้างไพ่ใหม่ ยกเลิกโควต้าเดิมที่มีอยู ่
 นับว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่เต็มไปด้วยสีสัน สาระและความระทึกใจของเกมการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเอง 
ความจริงคอการเมืองคงทราบกันดีว่า การยื่นญัตติไม่ไว้วางใจครั้งนี้มันเป็น”เกม” ที่มีเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพัน 
เนื่ องจากฝ่ ายค้าน เขี่ ยชื่ อ  พล .อ .ประวิตร  วงศ์สุ ว รรณ รองนายกฯหั วหน้าพรรคพลั งประชารัฐ  และ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯในฐานะเลขาธิการพรรคออก 
 การไปอภิปรายหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลย่อมส่งสัญญาณว่าน่าจะมี "ดีล" 
อะไรบางอย่าง จนกระทั่งข่าวลึกได้หลุดออกมาหลังอภิปรายไป2วันว่า ดีลส าคัญที่ว่าคือ พลังประชารัฐ จับมือกับ เพ่ือ
ไทย เพ่ือล้มพล.อ.ประยุทธ์ แล้วชู พล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
 ล าพังเสียงเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีแค่212 ต้องใช้ 242 จึงจะล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ได้ ฉะนั้นจึง
จ าเป็นต้องใช้เสียงพรรคเล็ก และเสียงของพลังประชารัฐ จ านวนหนึ่ง เพื่อให้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
 ข่าวการใช้เงินซื้อเสียงเพ่ือแลกโหวตจึงหนาหูขึ้น มีการปั่นราคาเกทับกันไปมา ด้วยราคาล้มประยุทธ์  
5 ล้าน แต่ถูกฝ่ายหนุนเกทับมา 10 ล้าน จนกระทั่งวันสุดท้าย ฝ่ายล้มเงินไม่มา ราคาของฝ่ายหนุนจึงมาอยู่ที่หัวละ5 
ล้านว่ากันว่าครั้งนี้ต้องใช้เงินเพื่อซื้อ ส.ส.150 คนก็ประมาณ พันกว่าล้านบาท คะแนนจึงออกมาอย่างที่เห็น 
 อย่างไรก็ตาม แม้นพล.อ.ประยุทธ์ จะชนะเสียงโหวต แต่อย่าลืมว่าพล.อ.ประยุทธ์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจ
มากกว่าคนอ่ืน ขณะที่คะแนนไว้วางใจกลับได้ล าดับที่5 จากรัฐมนตรี6 คน สะท้อนว่าพล.อ.ประยุทธ์ ชนะคะแนนแต่แพ้
เกมในสภา 
 แพ้เกมอย่างไร อย่าลืมว่า ในการหารือกันระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส ที่
บ้านป่ารอยต่อฯ ในวันที่ 3 กันยายน มีการต่อรองและรับปากในการปรับคณะรัฐมนตรีหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
เป้าหมายที่ พล.อ.ประวิตร ต้องการคือกลับมาคุมส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) และเป้าหมายของ ร.อ.ธรรมนัสคือ 
กระทรวงมหาดไทย โดยได้แจ้งให้พล.อ.ประยุทธ์ ทราบว่าเพ่ือเตรียมรองรับการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้อง
โอเคเพ่ือแลกกับการอยู่ต่อ 
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 แหล่งข่าวระดับสูงวิเคราะห์ว่า ผลคะแนนจะท าให้พรรคร่วมรัฐบาลอยู่กันล าบาก โดยเฉพาะคะแนนของ
ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย มากกว่าของพล.อ.ประยุทธ์ ทั้งๆที่พลังประชารัฐ เต็มใจเทคะแนนให้พรรคร่วม แต่ปรากฎ
ว่า พรรคร่วมแอบไปซื้อส.ส.พรรคเล็ก ให้โหวตหนุนตัวเอง แต่ไม่ให้โหวตหนุนพล.อ.ประยุทธ์ 
 ก่อนหน้านี้ตามแผนของการล้มพล.อ.ประยุทธ์ คือการรวบรวมพรรคเล็ก พอรวมได้เกือบ30 เสียง แต่ 
ร.อ.ธรรมนัส ไม่เดินต่อ ท าให้คนที่รวบรวมพรรคเล็ก น าเสียงไปเร่ขายให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยแทน 
การไปเพ่ิมคะแนนให้รัฐมนตรีพรรคร่วม ขณะที่คะแนนของพล.อ.ประยุทธ์ ลดลงมันเป็นการฉีกหน้าทั้งนายกฯและพรรค
พลังประชารัฐ อย่างจัง 
 ปัญหาจากคะแนนเสียงท าให้พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และร.อ.ธรรมนัส ไม่พอใจอย่างมากที่มาถูก
ตลบหลัง ด้วยเหตุนี้การปรับครม.ที่จะมีข้ึน คาดว่าจะปรับใหญ่ ด้วยการล้างไพ่ใหม่ ยกเลิกโควตาเดิมท่ีมีอยู่ 
 เป็นการปรับครม.ครั้งสุดท้ายเพ่ือแตกหัก เป็นการแตกหักทั้งในพรรคพลังประชารัฐเอง และแตกหักใน
พรรคร่วมรัฐบาล โดยภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ จะถูกยึดกระทรวงเกรดเอกลับมา 
 แหล่งข่าวมองว่า หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นภาพทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น หากปรับครม.แบบแตกหัก
เช่นนี้ จะท าให้พรรคร่วมรัฐบาลอยู่กันล าบาก แต่ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ มองข้ามช็อตไปว่า ยังมี
ไพ่ยุบสภาอยู่ในมือ 
 รอจนกว่าการเปิดสภาสมัยสามัญเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ก็
จะยุบสภาทันที 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/482071  
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แผนหยุด 'ประยุทธ์' ล่ม ลุ้นต่อ เขี่ย '3 ป.' พ้นการเมือง ? 
 

 
 
เริ่มมีกระแสในพรรคประเมินว่า น่าจะมีรายการเช็คบิลตามมา เพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวรุกไล่ 2 ป. ที่
เดิมพันสูง 
 ฝ่ายค้าน ฝ่ายแค้น กองแช่ง “ไล่ประยุทธ์” คงผิดหวังไปตามๆ กัน ที่ไม่ได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีถูกโหวต
คว่ ากลางสภา ด้วยมือของส .ส.ขั้วรัฐบาล อย่างที่แอบหวังว่าปฏิบัติการของ“ขาใหญ่” ในพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.)จะเกิดขึ้นจริง และท าส าเร็จ 
 ก่อนวันโหวต  3 กันยา  64 กลับปรากฎฉากจบของศึกภายในพลังประชารัฐ  ที่บ้านป่ารอยต่อ
ภายใน  ร .1 รอ .ทม .แบบแฮปปี้ เอนดิ้ ง  เมื่อ พ่ีน้อง  3 ป . “บิ๊กป้อม” พล .อ .ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  “บิ๊กป๊อก”  
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กอดคอแสดงความรักผูกพันอันยาวนาน ยิ่งกว่า
พ่ีน้องท้องเดียวกัน ให้นักเลือกตั้งพลังประชารัฐได้เห็น 
 แถมยังมีฉากกระเซ้าเย้าแหย่ และค าพูดถึงความผูกพันกัน ชนิด ส.ส.ถึงกับอ้ึง เมื่อ นายกฯประยุทธ์  
น้องเล็กได้สวมกอดพ่ีใหญ่บิ๊กป้อม และคุยกันอย่างอารมณ์ดีว่า “ถ้า 3 คนอยู่ ก็ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าไป ก็ต้องไปด้วยกัน ยัง
มีเรื่องราวของ 3 คนที่คนอ่ืนไม่รู้อีกเยอะ” แถมน้องเล็กยังกระเซ้าอีกว่า “ท่านอยากเป็นนายกฯ หรือ” บิ๊กป้อมจึงสวน
ทันทีอย่างอารมณ์ดีว่า “จะบ้าหรือ กูไม่เป็นหรอก มึงเป็นนั่นแหละ” 
 ขณะที่ เช้าวันเดียวกัน  เมื่อนายกฯ ประยุทธ์ มาถึงอาคารรัฐสภา  พบหน้านักข่าวก็ให้สัมภาษณ์
ตามปกติ  ตอนหนึ่ งเจอค าถามว่า  มีปัญหากับ  พล .อ .ประวิตร  หรือไม่ จึงได้โอกาสร่ายยาวถึงความสัมพันธ์
ของ 3 ป. ว่า “เหมือนพ่ีน้องท้องเดียวกัน ร่วมเป็นร่วมตายกันมา ใครก็ท าลายไม่ได้ แม้มีคนเสี้ยมให้แตกกัน...  
ผมรักกัน  3 คนผมร่วมเป็นร่วมตายกันมา ชายแดนท่ามกลางสนามรบผมก็เคยอยู่ร่วมกัน" 
 “ท่าน (พล.อ.ประวิตร) ก็เป็นผู้บังคับบัญชาผม ตั้งแต่ก้าวแรกท่ีเข้ามารับราชการ อยู่บ้านเดียวกันกินนอน
ด้วยกัน สั่งสอนและฝึกอบรมกันจนกระทั่งโตขึ้นมา ยังคบและเคารพกันอยู่ ที่ผมเป็นวันนี้ได้เพราะพ่ีทั้งสองคนได้สั่งสอน
ผมมา และผมจ าได้ว่าไม่เคยที่พ่ีทั้งสองจะมาสอนให้ผมทุจริต โกง ซึ่งไม่มี..” 
 เป็นการตอกย้ าให้เห็นชัดว่า ยากจะแยก 3 ป.ออกจากกันได้ไม่ว่าจะวิธีใด และนักการเมืองในพลังประชา
รัฐก็ไม่สามารถเลือกใครคนใดคนหนึ่งออกไปจากสมการการเมืองได้ นอกจากต้องยอมรับสภาพ “แพค 3” และอดอยาก
ปากแห้งกันต่อไป 
 จะว่าไปแล้ว ปัญหาระหว่าง 3 ป.กับนักการเมืองร้อยพ่อพันแม่ในพลังประชารัฐ ก็อยู่ในสภาพกลืนไม่เข้า
คายไม่ออกมาตั้งแต่ตั้งพรรค อย่างที่เลขาธิการพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าสะท้อนความรู้สึกของบรรดา ส.ส.ต่อพ่ี
น้อง “ 2 ป.” ตรงไปตรงมา ระหว่างเคลียร์ใจก่อนวันโหวตว่า 
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"ท่านไม่เคยมาดูแล ไม่ได้เจอ ส.ส.ในพรรคเลย ส.ส.หลายคนก็ไม่เคยได้รู้จักกับท่านเลย” 
  “ที่เชิญท่านมา อยากขอความมั่นใจว่า นายกฯ จะดูแล จะท างานร่วมกับพวกเรา ส.ส.และพรรค พปชร.
อย่างไร ผมมาขอความมั่นใจ มีหลายเรื่องที่ ส.ส.ไม่สบายใจ ในฐานะที่เราเป็นพรรคแกนน ารัฐบาล พรรคอ่ืนขออะไรก็
ได้ แต่พวกเราไม่ได้อะไรเลย” 
มีค าตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้ เราก็จะไปปรับตัวดู” 
ขณะที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ ์รมว.มหาดไทย บอกเพียงว่า “อะไรที่ท าได้ ก็จะท า อะไรที่ผ่านมา ก็อย่าไปคิด” 
 ดูเหมือนค าตอบออกมาแบบขอให้จบๆ กันไป และไม่ใช่ครั้งแรกที่ ส.ส.พลังประชารัฐ ส่งเสียงสะท้อนไป
ถึง 2 ป.เช่นนี้ แต่ที่ผ่านมาลูกพรรคเคยสื่อสารผ่าน บิ๊กป้อม พ่ีใหญ ่3 ป.มาโดยตลอด 
 ส าหรับพลังประชารัฐแล้ว  แม้ดู เหมือนจะเคลียร์ปัญหาภายในเฉพาะหน้ากันได้  ก่อนลงมติใน
วันที่ 4 ก.ย.64 แต่หลังจากนี้ เริ่มมีกระแสในพรรคประเมินว่า น่าจะมีรายการเช็คบิลตามมา เพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการ
เคลื่อนไหวรุกไล่ 2 ป. ที่เดิมพันสูง 
 ต้องจับตาว่า เรื่องนี้ “บิ๊กป้อม” จะจัดการอย่างไร ทั้งการปกป้องน้องรัก “2 ป.” ขณะที่อีกด้านยังต้อง
บริหารพรรคท่ามกลางสารพัดวิกฤติรอบด้าน โดยต้องมองไปถึงศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งแน่นอนว่านักเลือกตั้งทุกกลุ่ม
ก้อนในพลังประชารัฐ ยังเป็นก าลังส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 3 ป. ที่จะลุยการเมืองต่อ 
 ที่น่าคิดต่อจากนี้คือ หลังแผน “หยุดประยุทธ์” ในสภาฯ มีอันต้องล่ม ทิศทางนักการเมืองในพลังประชารัฐ
จะไปอย่างไรต่อ ในเมื่อพ่ีน้อง 3 ป.ประกาศจุดยืน ต้องอยู่ด้วยกัน ไปด้วยกัน 
 สนามเลือกตั้งรอบหน้า หาก พล.อ.ประวิตร ยังเป็นหัวหน้าพรรค จุดยืนของพลังประชารัฐยังจะชู 
“พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อของพรรคอีกหรือไม่ 
ขณะที่นักสังเกตการณ์การเมืองจับทางได้ว่า ปฏิบัติการหลายเรื่องท้ังบนดิน ใต้ดิน ที่เชื่อมโยงกัน เป็นความพยายามของ
นักเลือกตั้งทั้งกระดานที่อาจสมคบคิด วางแผนเขี่ย “3 ป.” ออกจากการเมือง 
“หยุดประยุทธ์ไม่ได้” ครั้งนี ้ไม่ได้หมายความว่าล้มแผน เพราะเกมนี้ เพ่ิงจะเริ่มต้น! 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958360  
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อาฟเตอร์ช็อคการเมืองหลังซักฟอก ปรับ ครม.-ปรับโครงสร้าง พปชร. ตอบแทน “4 ส.” 
 

 
 
อาฟเตอร์ช็อคการเมืองหลังซักฟอก ปรับครม.-ปรับโครงสร้างพปชร.ตอบแทน “4 ส.” 
 รายการ “เนชั่นสุดสัปดาห์ กับ 3 บก.” ซึ่งด าเนินรายการโดย นายสมชาย มีเสน นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร 
และ นายบากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง ภายหลังการโหวตญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะกรณีกระแสข่าวโหวตคว่ าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ตอน
หนึ่งว่า แม้การโหวตคว่ าพล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ส าเร็จ แต่จะเกิดอาร์ฟเตอร์ช็อคอย่างแน่นอน แม้ 3 ป. ซึ่งประกอบด้วย 
พล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  หั ว ห น้ า พ ร ร ค พลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยืนยันตรงกันว่า 3 ป. ไม่มีทางแตก 
 “3 ป. จะแตกหรือไม่แตกเราไม่รู้ แต่ความไว้วางใจกันจะลดน้อยลง ตั้งแต่พล.อ.ประวิตร เข้าไปเป็น
หัวหน้าพรรคพปชร.กว่า 2 ปี พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยเข้าไปยุ่งในพรรค แต่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าไป
จัดการภายในพรรคเอง และหลังจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้าไปบริหารจัดการส.ส.ด้วยตัวเองมากขึ้น”  
 ขณะเดียวกันตอนนี้กลุ่ม 4 ช. เดิมประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
เลขาธิการพปชร. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และนายสันติ พร้อม
พัฒน์ รมช.คลัง ถือว่าแตกหักกันแล้ว โดยนายสันติ แยกวงออกไปก่อนคนอ่ืน จึงต้องจับตาว่า ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมล 
และนายอธิรัฐ จะจากต าแหน่งหรือไม่ 
 ขณะที่นายสันติ ที่จับมือกับกลุ่มสามมิตร และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน อาจจะได้รับการตอบแทน 
โดยเฉพาะการปรับครม. โดยนายสันติ อาจจะได้รับการตอบแทนให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ส่วนกลุ่มสามมิตร 
อาจจะได้โควตาเพิ่ม 1 เก้าอ้ี หรืออาจจะขยับไปกระทรวงที่ใหญ่ขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958394  
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ดุลอ านาจสวิงกลับ บิ๊กตู่โฉมใหม่-ปรับครม.!? 

 
 
 เสร็จสิ้นลงไปแล้วส าหรับการ“ซักฟอก” หรือญัตติการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล ที่น าโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีรายอื่น
อีก 5 คน รวมเป็น 6 คน และแม้ว่าผลการลงมติเพ่ือพิจารณาจากตัวเลขไว้วางใจ ถือว่า  “เกินครึ่ง” มากกว่าเสียงไม่
ไว้วางใจ 
 อย่างไรก็ดี การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเคลื่อนไหวที่จับสัญญาณได้ว่า มีความ
พยายาม “ทดสอบอ านาจ” ในเชิง “ท้าทาย” พล.อ.ประยุทธ์ เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นพรรคแกนน ารัฐบาลในการสนับสนุนพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั่นเอง และตัวละครหลักก็พุ่งเป้ามาที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคเป็นหลัก 
 ขณะเดียวกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยัง “มากบารมี” ค้ ายันรัฐบาลที่น าโดยพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ให้เดินหน้าต่อไป อีกทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่า “ 3 ป.” อันประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร ซึ่งเป็น “พ่ีใหญ่” 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “พ่ีรอง” และ “น้องเล็ก” พล.อ.ประยุทธ์ ยัง “แน่นปึ้ก” 
ยังไม่มีใครมาโยกคลอนได้ 
 แต่อย่างที่บอก ถือว่าคราวนี้เป็นครั้งแรกที่ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ เกิดความหวั่นไหวได้พอสมควร กับข่าว
ความเคลื่อนไหวในลักษณะ “ต่อรองท้าทายอ านาจ” จากศึกซักฟอกในครั้งนี้ แม้ว่าเขาจะถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจมาแล้วหลายครั้ง รวมไปถึงการอภิปราบแบบที่ไม่ลงมติ แต่ทุกครั้งจะไม่มีความเคลื่อนไหวที่ออกมาในแบบ 
“การโหวตคว่ า” โดยการล็อบบี้พรรคขนาดเล็ก ดังที่มีข่าวก่อนการโหวตในช่วงไม่ก่ีวันที่ผ่านมา 
 นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นข่าวความเชื่อมโยงกับ “คนนอก” อย่าง นายทักษิณ ชินวัตร ในเกมครั้งนี้อีกด้วย 
โดยได้เห็นการเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียล ที่ปลุกระดมให้ ส.ส.โหวตล้มพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และยังบังเอิญกับเสียง
โ วยว ายจากพรรคก้ า ว ไกล  ก่ อนหน้ านี้ ที่ ร ะบุ ว่ า  พรรค เ พ่ือ ไทย  “ตั ดจบ” ขั ดขว า งการ เ พ่ิ มร ายชื่ อ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพ่ิมเข้าไปในญัตติซักฟอกอีกด้วย 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลการโหวตเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา โฟกัสไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หาก
นับกันที่คะแนนเสียงถือว่าไว้วางใจตามเกณฑ์ คือเกินครึ่ง “ผ่านฉลุย” แต่ขณะเดียวกันก็มีค าถามเกิดขึ้นตามมา ทั้งใน
ประเด็นที่หากพิจารณาจากคะแนน “ไม่ไว้วางใจ” ถือว่าเขามีจ านวนมากท่ีสุด แม้ว่าจะเป็นเสียงจาก “พรรคเล็ก” และ
บรรดา “ส.ส.งูเห่า” ในพรรคเพ่ือไทย ที่ก่อนหน้านี้เคยโหวตหนุนรัฐบาลมาตลอด แต่คราวนี้กลับยกมือไม่ไว้วางใจ “บิ๊ก
ตู่” ซึ่งบรรดา ส.ส.ที่ว่านี้ล้วนมีข่าวว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ร.อ.ธรรมนัส ทั้งสิ้น 
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 แม้ว่าหากพิจารณาเสียงจากพรรคพลังประชารัฐที่ถือว่า “ไม่มีใครแตกแถว” ก็ตาม ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงบารมีของ “พ่ีใหญ่” ที่ยัง “เอาอยู่” 
 นั่นเป็นภาพรวมๆ ต่อเนื่องมาจนถึงวันโหวตซักฟอก ที่แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะผ่านฉลุย แต่ก็
ถือเป็นครั้งแรกที่ต้อง “ลุ้น” ในใจพอสมควร แต่นับจากนี้ไปถือว่า “ดุลอ านาจ” ได้ “สวิงกลับ” มาอยู่ในมือของเขาอีก
ครั้ง หลังจากที่ไม่มีกี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ถือว่า“ขาลอย” เพราะต้อง “วัดใจ” ส.ส.ในสภาในการขอเสียงสนับสนับสนุน 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ “อ านาจต่อรองเริ่มลดลง” ไปจากเดิม และถูกฝ่ายตรงข้าม “เปิดเกมเขย่า” เข้ามาพร้อมกัน
ทุกทิศทาง โดยฉวยจังหวะสถานการณ์โรคระบาดโดวิด-19 
 แต่นับจากนี้เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะต้อง “เปลี่ยนไป” จากเดิมแน่นอน หลังจากดุลอ านาจได้พลิกกลับมา
อยู่ในมือของพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี แต่ขณะเดียวกันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ได้เห็น “ท่าทีใหม่” 
ของเขาเกิดขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะการรับปากว่า “จะเข้าหา หรือใกล้ชิดกับส.ส.มากข้ึน” โดยออกปากว่า จะมีการนัดพบ
กันเพ่ือคุยกัน ท าความเข้าใจกันให้มากข้ึนกว่าเดิม 
 ท่าทีแบบนี้ท าให้ตีความได้ว่า เขาจะเข้าหาส.ส. หรืออีกด้านหนึ่งก็อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการ “เปิดเกมรุก” 
กลับ โดยจะ “ไม่ยอมขาลอย” อีกต่อไป ดังนั้นต่อไปนี้น่าจะได้เห็นบทบาทของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในแบบ
นักการเมืองในพรรคพลังประชารัฐมากขึ้น อย่างน้อยก็ในช่วงวาระที่เหลือปีกว่าก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไ 
 ขณะเดียวกัน เชื่อว่าอีกไม่นานนักคงจะมีการ “ปรับคณะรัฐมนตรี” ครั้งใหม่ และคราวนี้อาจจะมีการปรับ
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันใหม่ ก็เป็นได้ โดยหากให้เดาแบบที่ยังไม่มีข้อมูลในเวลานี้ แต่น่าเป็นไปได้
ก็คือ อาจให้ “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มานั่งควบ “มท.1” แล้วสลับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ไปเป็น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรืออาจขึ้นหิ้งไปเป็นรองนายกฯฝ่ายความม่ันคง ก็เป็นไปได้ 
 เพราะการให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาคุมมหาดไทย เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการหาทาง
ออกที่ทุกฝ่ายในพรรคพลังประชารัฐน่าจะยอมรับได้ อีกท้ังยังเป็นการระวังหลังให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ในวาระที่เหลืออีก
ไม่มากได้อย่างเหมาะเจาะอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นทางเลือกและสร้างหลักประกันในอนาคตหาก “บิ๊กตู่” ตัดสินใจจะ“ไป
ต่อ” จะกลับมาเป็นนายกฯ อีกรอบหลังการเลือกตั้งคราวหน้า ซึ่งไม่ว่ าจะออกรูปไหน แต่รับรองว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะไม่ยอมให้ “ขาลอย” ในพรรคพลังประชารัฐอีกต่อไปแน่นอน !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000087970  
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06 ก.ย. 2564 เวลา 11:15 น. 
สรุปสาระส าคัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลุ้นโหวตวาระ 3 วันที่ 10 ก.ย.นี้ 
 

 
 
ลุ้นโหวตวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดสาระส าคัญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 และมาตรา 91 กลับมาใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ ปรับสัดส่วน ส.ส.เขต- บัญชีรายช่ือใหม่ 
 ในวันที่ 10 กันยายนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่..) พุทธศักราช.. (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และ
มาตรา 91) ในวาระท่ีสาม 
 ส าหรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83, 91 หรือ ร่างที่ 13 นี้ เป็นเพียงร่าง
เดียวที่สามารถฝ่าด่าน ส.ส.และ ส.ว.มาได้ จากทั้งหมดที่มีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณารวม 13 ฉบับ เสนอ
โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กับคณะ 
 เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 2564 โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ประธานรัฐสภา ขึ้นบัลลังก์แจ้งผลการลงมติของแต่ละร่าง ในการผ่านวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการที่ต้องได้คะแนนเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ 367 จาก 733 เสียง (ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มี 483 
คน ส.ว. มี 250 คน) ในจ านวนนี้ต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา หรือ 84 คน 
 หลังการอภิปรายรวม 2 วัน และการขานชื่อเพ่ือลงมติและรวบรวมคะแนนเป็นเวลากว่า 8 ชั่วโมง โดยมี
มติจากท่ีประชุม เห็นชอบ 552 เสียง (ส.ส. 342 และ ส.ว. 210) ไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130 เสียง และ
ไม่ลงคะแนนเสียง 27 เสียง 
 ส าหรับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 13 เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เหตุผลก็คือ 
 "โดยที่มาตรา 83 และมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วย สมาชิกจ านวนห้าร้อยคน มีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน เป็นจ านวนที่ไม่สอดคล้องต่อจ านวน
ประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
 หากมีการก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนสี่ร้อยคนก็จะท าให้การดูแลปัญหาของประชาชนมี
ความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการค านวณคะแนนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมืองและต้อง
เคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชน 
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 การให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตย่อมท าให้ประชาชนได้ใช้เจตจ านงในการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับความ เป็นจริง
มากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ...."  
ส าหรับสาระส าคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกอบด้วย การแก้ไข 2 มาตรา ได้แก่ 
 มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือประกาศ
ชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มี
อยู่ 
 ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึง 100 คน ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
 มาตรา 91 การค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับ
เลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ แล้วค านวณเพ่ือแบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รับ
เลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวนคะแนนรวมข้างต้น โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่ค านวณได้ เรียงตามล าดับหมายเลข
ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 กล่าวคือ มาตรา 83 เดิมก าหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต จ านวน 350 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 150 
คน เปลี่ยนเป็น ให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต จ านวน 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน 
 และมาตรา 91 เดิมใช้วิธีค านวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยน าคะแนนรวมทั้ง
ประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หารด้วย 500 คน 
แล้วน าผลลัพธ์ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคท่ีได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต
ทุกเขต เพ่ือค้นหา "จ านวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองพึงมี" แล้วลบด้วยจ านวน ส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนั้น
ได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง จะได้ผลลัพธ์ คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 
 หมายความว่า กลับไปใช้ระบบค านวณปาร์ตี้ลิสต์แบบเดิม โดยใช้บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แล้ว
ค านวณคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับเลือกตั้งมาค านวณเพื่อแบ่งเก้าอ้ี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แทน 
 ส าหรับวาระสามนี้จะต้องใช้เสียงสนับสนุนของสองสภามากกว่า 376 เสียง ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมี ส.ว.
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 คนแล้ว ต้องมีเสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน เห็นชอบไม่น้อยกว่า 20% ของทุกพรรค
การเมืองรวมกัน ก่อนให้รอไว้ 15 วัน และน าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/494721  
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6 กันยายน 2564 
"บัตร 2 ใบ" ดีลพรรคใหญ่ “สูตรหลบเขต” สกัดพรรคใหม่ 
 

 
  
โหวตแก้รัฐธรรมนูญบัตรสองใบ 10 ก.ย.นี้ พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์ จับมือเพื่อไทย โหวตผ่านวาระสามขณะที่
250 ส.ว. เช็คเสียงนาทีสุดท้าย รอไฟเขียวจาก “3 ป.” คาดแตกแถวเล็กน้อยแต่ไม่กระทบเสียงในภาพรวม จับตาดี
ลพรรคร่วมรัฐบาลใช้สูตรหลบเขตเลือกตั้ง 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าง
สะบักสะบอม เพราะศึกภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ครั้งนี้หนักสุดตั้งแต่ตั้งพรรค-ตั้งรัฐบาล 
จากนี้ไปคงต้องวัดใจ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ายอมหัก หรือยอมงอ กับกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ ์โทษถึงข้ันพ้นจากต าแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่  
 ส่วนต าแหน่ง เลขาธิการพรรคพปชร.  ก็ต้องวัดใจ “บิ๊ กป้อม”  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. ว่าจะยังใช้บริการ ร.อ.ธรรมนัส ต่อ หรือจะเปลี่ยนผู้จัดการพรรคคนใหม่ ตาม
จังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์ และ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไม่วางใจ ร.อ.ธรรมนัส อีกต่อไป 
เพราะการเคลื่อนไหวโหวตคว่ า พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรี ถือว่าล้ าเส้นอ านาจ 3 ป.เกินตัว 
 จึงต้องติดตามว่าเมื่อขั้วการเมืองในพรรคพปชร.ก าลังจะเปลี่ยนตัวเล่น เกมการเมือง-เกมเลือกตั้ง ที่ ร.อ.
ธรรมนัส ผนึกก าลังกับ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธานวิปรัฐบาล “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพปชร. เสนอแก้
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือก ส.ส.เขต 400 คน เลือก ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน จาก
เดิมที่ ใช้บัตร เลือกตั้ ง ใบเดี ยว  เลือกคน- เลือกพรรค แบ่ ง  ส .ส . เขต 350 คน ส .ส .บัญชีรายชื่ อ  150 คน   
จะเดินต่ออย่างไร  
 ที่ผ่านมา การเลือกแนวทางนี้ เนื่องจาก “ธรรมนัส-วิรัช-ไพบูลย์” มั่นใจว่าพรรคพปชร.ใหญ่เกินกว่าจะใช้
สูตรบัตรเลือกตั้งใบเดียว เพราะหาก ส.ส.เขต ชนะการเลือกตั้งเข้ามามาก จะท าให้พรรคพปชร.ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
แม้แต่เก้าอ้ีเดียว ซึ่งชะตากรรมจะไม่เหมือนกับพรรคเพ่ือไทย (พท.) ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.256 
 ขณะเดียวกันพรรค พท.ก็รู้ดีว่า หากไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ โอกาสยากมากที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์
สไลด์ จึงอาศัยจังหวะที่พรรคพปชร.คิดว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่ ไหลตามน้ า เล่นตามเกม จับมือกับพรรคพปชร.เดินหน้า
แก้รัฐธรรมนูญบัตร 2 ใบ 
 เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ดีดลูกคิดค านวณแล้วว่า หากกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังพอ
มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นพรรคทางเลือกล าดับต้นๆ เพราะหากมีบัตรเลือกตั้งให้เลือกพรรค ย่อมมีโอกาสได้คะแนนจาก
ฐานกองเชียร์-แฟนคลับ ที่ยังรักม่ันคง-เหนียวแน่น 
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 ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ไม่ขวางทาง เข้าเมืองตาหลิ่ว
ต้องหลิ่วตาตาม หาก “3 ป.” ส่งสัญญาณว่ามาอย่างไรก็พร้อมเทเสียงโหวตตาม 
 ด้านพรรคขนาดกลาง-พรรคเล็ก ไล่ตั้งแต่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ และ
พรรคอ่ืนๆ ไม่มีพรรคไหนเห็นด้วยอย่างแน่นอน เพราะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากการใช้บัตร  2 ใบ เนื่องจากโอกาสได้ 
ส.ส.เขต มีน้อยหรือแทบไม่มี โอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยิ่งยากมากขึ้น ท าให้โอกาสที่จะได้ ส .ส.เข้าสภาจึงน้อยลงไป
ด้วย 
 หากคาดการณ์จากเสียงโหวตของ ส.ส.-พรรคการเมือง ในวาระ 3 ที่จะมีขึ้นวันที่ 10 ก.ย.2564 นี้ คงไม่
ต่างจากการลงคะแนนโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญในวาระแรก 
 โดยพรรคที่ออกเสียงเห็นด้วย ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย 134 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 119 เสียง 
พรรคประชาธิปัตย์ 48 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา 12 เสียง พรรคเพ่ือชาติ 5 เสียง พรรคชาติพัฒนา 4 เสียง  
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง 
 พรรคที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย พรรคก้าวไกล 48 เสียง จาก 53 เสียง (งูเห่า 5 เสียง) พรรคเสรีรวมไทย  
10 เสียง พรรคประชาชาติ 7 เสียง และพรรคเล็กอ่ืนๆ 
 พรรคที่งดออกเสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 61+ (5 งูเห่า) เสียง พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง พรรค
รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง แม้บางพรรคจะโหวตวาระแรกแตกต่างกันไปบ้าง แต่ไม่ส่งผลต่อภาพรวมของการโหวต 
 ส่วน ส.ว. พบว่าการโหวตวาระแรก แบ่งเป็น 4 ทิศทาง เห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง 
ประกอบด้วย นายเจน น าชัยศิริ นายมณเฑียร บุญตัน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร พล.อ.สกล ชื่นตระกูล งดออกเสียง 19 
เสียง และไม่ปรากฎการลงคะแนน 47 เสียง 
 จะเห็นได้ว่า เสียงของ ส.ว. 180 เสียง ที่โหวตรับร่างวาระแรก เกือบทั้งหมดเป็นสายตรงจาก “3 ป.-
คสช.” ส่วนอีก 70 เสียง ที่โหวตในทิศทางแตกต่างออกไป แม้จะมีจ านวนมาก แต่ถือว่าเกินครึ่งยังยึดตามที่ “3 ป.” กด
ปุ่ม 
 โดยการโหวตวาระ 3 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ก าหนด ให้ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ของรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกัน 732 คน โดยจ านวนเห็นชอบนั้นต้องประกอบด้วย เสียงส.ว. ไม่น้อกว่า   
1 ใน 3 ของจ านวน ส.ว.ที่มี หรือ 84 เสียง 
 ต้องมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และพรรคที่ไม่มีบุคคลด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี หรือประมุขของ
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 20% ของสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน หรือประมาณ 45 คน 
 โดยแนวโน้มการลงมติจะได้รับความเห็นชอบ เพราะมี 3 พรรคการเมืองใหญ่สนับสนุน คือ พรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์จากซีกรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยจากซีกฝ่ายค้าน 
 ดังนั้นเสียงโหวตจากฝั่ง ส.ส.จึงไม่น่ามีปัญหา เพราะถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนด
เอาไว้ จะเหลือก็เพียง เสียงของ ส.ว.ที่ต้องโหวตเห็นชอบอย่างน้อย 84 เสียงขึ้นไป ซึ่งหากยึดตามวาระแรกก็ไร้ปัญหา 
 ที่สุดแล้ว ก็ต้องรอดูทิศทางจาก “3 ป.” ในนาที่สุดท้ายว่า จะไฟเขียวให้แก้รัฐธรรมนูญกลับมาใช้
บัตร 2 ใบหรือไม่ เพราะคีย์แมนอย่าง “ธรรมนัส-วิรัช” ที่เสนอไอเดียต่อ “บิ๊กป้อม” มีโอกาสหลุดจากแผงอ านาจใน
พรรค พปชร.สูงอย่างยิ่ง 
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 อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า “3 ป.” คิดค านวณสูตรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเอาไว้แล้ว โดยมีพรรคภูมิใจไทย
อยู่ในสมการนี้ด้วย แต่เหตุที่พรรคภูมิใจไทยออกแอคชั่นไม่เห็นด้วย เพราะ “เนวิน ชิดชอบ" พ่ีใหญ่ ผู้ก าหนดทิศทาง
พรรค ระแวงว่าการลงมติแก้รัฐธรรมนูญเกินมาตราที่เสนอแก้ อาจเป็นอันตรายต่อพรรคในอนาคต 
 ขณะที่ความเคลื่อนไหวใต้ดิน มีการหารือกันระหว่าง “บิ๊กพรรคร่วม” โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐกับ
พรรคภูมิใจไทย ที่อาจใช้สูตรหลบให้กัน เหมือนการเลือกตั้งซ่อมในหลายครั้งที่ผ่านมา ที“่พรรคร่วมรัฐบาล”หลบให้กัน
เกือบทุกเขต ยกเว้นการเลือกตั้งซ่อมจ.นครศรีธรรมราช 
 ผลลัพธ์ที่ออกมาพรรคร่วมรัฐบาลชนะในศึกเลือกตั้งซ่อมทุกครั้ง เพราะ “ขั้วฝ่ายค้าน” ไม่มีใครยอมใคร 
พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย ส่งผู้สมัครลงไปตัดแต้มการเมืองกันเอง ที่ส าคัญเลือกตั้งใหญ่รอบ
หน้า ยังมีพรรคใหม่ๆ รอลงสนามทั้งพรรคไทยสร้างไทย พรรคเส้นทางใหม่ ที่จะมาคอยตัดแต้ม “ขั้วฝ่ายค้าน” กันเอง
อีก 
 บิ๊กพรรคร่วมรัฐบาลเห็นช่องเอาชนะขั้วฝ่ายค้านจึงขับเคลื่อนใช้บัตร 2 ใบสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า แม้จะรู้ว่า
สูตรนี้ พรรคเพื่อไทย-คนแดนไกล จะกุมความได้เปรียบ จากกติกาบัตร 2 ใบมาทุกครั้ง 
 แต่โจทย์หลักของ “3 ป.-บิ๊กพรรคร่วมรัฐบาล” คือการสกัด “พรรคก้าวไกล” ออกจากการเมือง แม้การ
สกัดออกไปเลยจะยังยาก แต่บัตรเลือกตั้ง 2 ใบจะท าให้พรรคก้าวไกลมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก และอีกทางยังสกัด
พรรคเล็กๆ ออกจากสมการทางการเมืองไปได้หมด 
 ชั่วโมงนี้จึงมีโอกาสสูงที่ “3 ป.-บิ๊กพรรคร่วมรัฐบาล” จะไฟเขียวให้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ โดยต้องจับตาว่าในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เสียงโหวตจะออกมาในทิศทางใด 
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